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ቃል በተግባር 

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅርስን ጠብቃና አስጠብቃ ለአለም ከማስታወወቅ 
ጋር ለሀገረ መንግሥት ግንባታ ያበረከተችውና የምታበረክተው የቱሪዝም ገቢ ከፍተኛ መሆኑን ታሪክ 
ይዘክራል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትውልድን በሥነ ምግባር በመቅረጽ ወንጌልን 
የምታስፋፋበት ከመንግሥትና ከባለሀብት ግለሰቦች በስጦታ የተቀበለቻቸው ሕንጻዎች መሆናቸው 
ይታወቃል። ይህንንም እንደ ቋሚ በጀት ሐዋርያዊ ተልእኮዋን ለማስፈጸም ለዘመናት ስትጠቀምበት 
ኖራለች። ይህ ቋሚ ንብረቷ በደርግ ዘመነ መንግሥት በውርስ የተወሰደባት ቢሆንም ገንዘብ ሚኒስቴር 
በሕንጻዎችዋ ምትክ የሚሆን በጀት ሲደጉማት የቆየ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን በዘመነ ኢሐድግና 
በዘመነ ብልጽግና የተወሰኑ ሕንጻዎችዋ ተመልሰውላታል። በተለይም በዘመነ ብልጽግና ሕንጻዎቿን 
ከመመለስ ጋር ካርታ የሌላቸው ቤቶች ካርታ እንዲሠራላቸው ፥ ልዩ ልዩ የበዓላት ማክበሪያ ቦታዎችም 
የባለቤትነት ካርታ እንዲሰጣቸው የተደረገ መሆኑ ዘመነ ብልጽግናን ልዩ ያደርገዋል።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከምታስተዳድራቸው ሕንፃዎች መካከል በተለምዶ 
መሐሙድ ሙዘቃ ቤት (ጽርሐ ሚኒሊክ) በመባል የሚታወቀው ሕንጻ አንዱ ነው። ይህ ሕንጻ ከቸርቸር 
ጎዳና ወደ አድዋ መታሰቢያ የሚያወጣ መንገድ ላይ የተሠራ በመሆኑ የኮሪደር ልማቱን ተከትሎ 
የከተማ አስተዳደሩ እንዲፈርስ ውሳኔ በማስተላለፉና ሕንጻውን በራሱ ወጪ እንደገና በመገንባትና 
በገባው ቃል መሠረትም ለቤተ ክርስቲያናችን እንደሚያስረክብ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ 
ክርስቲያን ጥያቄ በማቅረቡ ሕንጻው ከመፍረሱ በፊት የቀድሞ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ሥራ 
አስኪያጅና በወቅቱ የነበሩት የቋሚ ሲኖዶስ አባላት ከኮሪደር ልማት ዐቢይ ኮሚቴ ጋር በመሆን የመስክ 
ጉብኝት አድርገዋል። 

በመስክ ጉብኝቱ ወቅትም በትክክል የሕንጻው መኖር በመንገድ ሥራው ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ 
በመረጋገጡ ምክንያት ቋሚ ሲኖዶሱ የከተማ አስተዳደሩን ጥያቄ መነሻ በማድረግ ውይይት ካደረገ 
በኋላ ሕንጻው ፈርሶ ከተማ አስተዳደሩ በገባው ቃል መሠረት ገንብቶ እንዲያስረክብና አፈጻጸሙንም 
የኮሪደር ልማት ዐቢይ ኮሚቴው እንዲከታተል ውሳኔ አስተላለፈ። 
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በልማት ኮሪደሩ ምክንያት የከተማ አስተዳደሩም 
ሕንጻውን ካፈረሰ በኋላ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ 
ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ 
ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ 
ዘመንበረ ተክለሃይማኖትና ክብርት ከንቲባ አዳነች 
አቤቤ በተገኙበት ሚያዚያ ፳፩ ቀን ፳፻፲፯ ዓ.ም 
የመሠረት ድንጋይ በማኖር ሥራው ተጀመረ። 
የከተማ አስተዳደሩ ቀደም ሲል በገባው ቃል 
መሠረት የግንባታ ሥራውን በአንድ ዓመት ጊዜ 
ውስጥ በማጠናቀቅም እነሆ በዛሬው ዕለት በይፋ 
ተመርቆ ርክክብ እንዲፈጸም አድርጓል። 

የከተማ አስተዳደሩ ቃሉን ጠብቆና ሕንጻውን 
በሚገባ ገንብቶ ለቤተ ክርስቲያናችን ማስረከቡ 
የገባውን ቃል በተግባር ከማረጋገጥ ባለፈ ለቤተ 
ክርስቲያናችን ያለውን አክብሮትና በትብብር 
ለመስራት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳየ በመሆኑ 
ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ልባዊ ምስጋናዋን 
በማቅረብ ለወደ ፊቱ በልማትና በሰላም ጉዳዮች 
ዙሪያ በትብብር ለመስራት ቃል ኪዳኗን የምትጠብቅ 
ይሆናል። 

ቤተ ክርስቲያን የኮሪደር ልማቱን በተግባር 
እየደገፈች በከተማ ውስጥ የሚገኙ ሕንጻዎቿን 
በተቀላጠፈ መንገድ በማደስ ያሳየችውን ቁርጠኝነት 
የከተማ አስተዳደሩ በመመልከት ለሰራቻቸው 
ሥራዎች ዕውቅና የሰጠ መሆኑንም በልዩ አክብሮት 
የምትመለከተው ሲሆን ከዚሁ የኮሪደር ሎማት ጋር 
በተያያዘ የከተማ አስተዳደሩ የቤተ ክርስቲያናችንን 
ቤቶች ተከራይተው ለሚኖሩ ወገኖች እንደ 
መንግስት ቤት የልማት ተነሺዎች ሁሉ የመኖሪያ 
ቤት በመስጠት ያሳየውን ቁርጠኝነትም ቤተ 
ክርስቲያናችን በልዩ ሁኔታ የምትመለከተው ፣ 
ከፍተኛ ምስጋና የምታቀርብበትና የምታደንቀው 
መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ትገልጻለች። 

ክብርት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ቤተ ክርስቲያን 
በልማቱ ዘርፍ የምታከናውናቸውን ሥራዎች 
ከማድነቅና ከማመስገን ባለፈ የቤተ ክርስቲያናችን 
ዐበይት የአደባባይ በዓላት በደመቀና ባማረ መልኩ 
ተከብረው እንዲውሉ የክብር እንግዶች መቀመጫ 
ስቴጅ ፣ የድምጽ ማጉያና ስቴጆችን የማስዋብ 

ሥራን ሙሉ ወጪ በመሸፈን የሚያደርጉት 
ድጋፍ ለቤተ ክርስቲያናችን ያላቸውን አክብሮት 
የሚያሳይ ከመሆኑም በላይ ቤተ ክርስቲያን እና 
መንግሥት በመተባባር የአደባባይ በዓላቶችን 
በድምቀት እንዲያከብሩ በማድረግ ረገድ  ከፍተኛ 
አስተዋጽኦ ስለሚኖረው ላደረጉትና እያደረጉት 
ላለው ተቋማዊ ድጋፍ ቤተ ክርስቲያናችን ልባዊ 
ምስጋናዋን ስታቀርብ ለክብርት ከንቲባችን 
ሥራዎች ስኬት ዘወትር ከመጸለይ ጋር መሆኑን 
ስትገልጽ ከፍተኛ መንፈሳዊ ኩራት ይሰማታል። 

ወደፊትም በልማትና በሰላም ዙሪያ ከከተማ 
አስተዳደሩ ጋር እጅና ጓንት በመሆን በጋራ 
በመስራት ለከተማችን እድገትና ብልጽግና 
የሚጠበቅባትን አስተዋጽኦ ሁሉ ያለ ማቅማማት 
የምታበረክት መሆኗን በዚህ አጋጣሚ 
ትገልጻለች። ቃልን በተግባር ለሚያረጋግጠው 
የከተማችን አስተዳደርም ለሚያከናውናቸው 
የልማት ሥራዎች ስኬትና ውጤታማነትም 
በዘወትር ጸሎቷ የምታስበው መሆኑን በመግለጽ 
በተለምዶ መሐሙድ(ጽርሐ ምኒሊክ) በመባል 
የሚታወቀውን ሕንጻ በዛሬው ዕለት በራሱ 
ወጪ በመገንባት ስላስረከባትም ደግማ ደጋግማ 
ምስጋናዋን እያቀረበች ዐዲስ የተሰራውን ሕንጻ 
ምርቃትና የርክክብ መርሐ ግብርን በማስመልከት 
የተዘጋጀውን ልዩ እትም መጽሔት በማንበብ ስለ 
ቤተ ክርስቲያን የልማት ሥራዎችና ስለ ጽርሐ 
ምኒሊክ ሕንጻ መረጃዎችን እንድታገኙ በመጋበዝ 
መልካም ንባብ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን።

ሊቀ ሥዩምን እስክንድር ገብረ ክርስቶስ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን
ሕዝብ ግንኙነት መምሪያ ዋና ኃላፊ
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“ኢትክል ተከብቶ ሀገር እንተ ተሐንጸት መልዕልተ ደብር፡- 
በተራራ ላይ የተሠራች ከተማ መሠወር አይቻላትም ፡፡” 

ማቴ 5:14

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን 
በደመ ወልደ እግዚአብሔር የተመሠረተች፤ በልብሰ 
ጥምቀት ተሸፍና በአምስት የእምነት አዕማድ 
ላይ የቆመች፤ በረድኤተ መንፈስ ቅዱስ ተከልላ 
በእሳትና በማዕበል ውስጥ እያለፈች በምድሪቱ ላይ 
ለሁለት ሺህ ዓመታት የጸናች፤ የሃይማኖትን ብቻ 
ሳይሆን የሀገርንም ክብር ለመጠበቅ በከፈለችው 
ዋጋ በአፍሪካ የሚኖሩ ሕዝቦች የሚመኩባት፤ 
የታሪክ ማኅደር፤ የዓለም ጌጥ፤ የጎብኚዎች 
መስሕብ የሆነች ታላቅ ቤተክርስቲያን ናት፡፡

ከታሪክዋ እንደምንረዳው ለሀገር ህልውና ባደረገችው 
ከፍተኛ አስተዋጽኦ በቀደመው ዘመን ሲሶ ለነጋሽ፣ 
ሲሶ ለአራሽ፣ ሲሶ ለቀዳሽ እየተባለ ርስት በስሟ 
ቢሰጣትም እምብዛም ተጠቃሚ አልነበረችም። 
ምክንያቱም በወቅቱ የነበሩት መሳፍንትና 
መኳንንት መቀደስ ስለማይችሉ በዓመት ሃያ 
እና ሠላሳ ብር በመክፈል በቶፋ እየቀደሱ ርስቱን 
ይካፈሉ ነበርና፤ ዓላማዋ መስቀል፣ መዳረሻዋም 
ሰማይ የሆነላት ቤተ ክርስቲያን መብቴን አጥቻለሁ 
ሳትል፤ አገልጋዮችዋ መከራ መስቀልን መሸከም 
እንደ ክብር ይቆጥሩት ዘንድ በማስተማር ኑራለች።

በየዘመናቱ የመሪነትን አደራ የተቀበሉ አባቶችም 
ከፊት ለፊት የሚመጣውን ጊዜ በመንፈሳዊ 
ማስተዋል እየተመለከቱ ለማሕበረሰብእ ሁለንተናዊ 
አገልግሎት የሚሰጡ የልማት ተግባራትን 
ያከናውኑ የነበረ ሲሆን ኢትዮጵያ በንጉሣዊ የዘውድ 
አስተዳደር ሥርዓት በምትተዳደርበት ወቅት 
በአዲስ አበባ ከተማ ልዩ ስሙ ፒያሳ በተባለው 
አካባቢ “ጽርሐ ምኒልክ” በሚል ስያሜ ተገንብቶ 
ከከተማዋ ነባር ምልክቶች መካከል አንዱ ሆኖ 
የቆየው ሕንፃ ለአብነት የምናስታውሰው ነው።

የተወደዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን!

በአዲስ አበባ ከተማ በሚከናወነው የመንገድ 
መተላለፊያ (ኮሪደር) ልማት ምክንያት ከፈረሱት 

ሕንፃዎች መካከል ይህ “ጽርሐ ምኒልክ” አንዱ 
የነበረ ቢሆንም የከተማው መስተዳድር በአጭር 
ጊዜ ውስጥ ጥራቱን በጠበቀ መልኩ በራሱ ወጪ 
እንደገና ገንብቶ እንደሚያስረክብ ቃል በገባው 
መሠረት እጅግ ደረጃውን በጠበቀና በተዋበ ሁኔታ 
የተሠራውን የቤተ ክርስቲያናችን ሕንፃ በዛሬው 
ዕለት መረከብ በመቻላችን የተሰማንን ታላቅ ደስታ 
እየገለጽን፤ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ክብርት 
ከንቲባ አዳነች አበቤ እና የሥራ ባልደረቦቻቸው 
ታሪክ በመልካም የሚያስታውሰው ተግባር 
ስላከናወኑ በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ስም 
ለማመስገን እንወዳለን፡፡

በመጨረሻም ዛሬ በቡራኬ ሥራ የምናስጀምረው 
ይህ ሕንጻ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የስብከተ 
ወንጌል ተልዕኮዋን ለማገዝ፤ እንዲሁም ከጠባቂነት 
ተላቅቃ ለሀገር ምጣኔ ሀብታዊ ድጋፍ እንድታደርግ 
የበኩላቸውን ድርሻ ሲወጡ የቆዩ እና አሁንም 
ሳይታክቱ የሚሰሩ ትጉሃን ልጆቻችን አሻራቸውን 
ያሳረፉበት፤ በተራራ ላይ እንደተመሠረተ 
ከተማ አንጸባራቂ ታሪክ ያለው ሥፍራ መሆኑን 
በመገንዘብ ተገቢው ጥበቃ እየተደረገለት፤ ከነክብሩ 
ለትውልድ መሸጋገር እንዲችል የሚመለከታቸው 
ባለ ድርሻ አካላት አስፈላጊውን ጥረት ያደርጉ 
ዘንድ አባታዊ መልእክታችንን በእግዚአብሔር ስም 
እናስተላልፋለን፡፡

አባ ማትያስ ቀዳማዊ
ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ 

ዘአኵስም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት

አዲስ አበባ ኢትዮጵያ
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“በኂሩተ ጻድቃን ትረትዕ ሀገር፤ በጻድቃን ልማት ከተማ ደስ ይላታል” 

ምሳ. 11፡10 
በዚህ፣ ዘርፈ ብዙ ትርጉምና ጠቀሜታ ባለው ሕንጻ 
ምረቃና ርክክብ መርሐ ግብር ላይ የተገኛችሁ ሁሉ 
እንኳን እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ አበቃችሁ፣ እንኳን 
ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን! 

ለሥራ የሚሆን ጊዜ፣ የሀብት ምንጭ፣ ዕውቀትና 
ጉልበት ተባብረው ሲገኙ ውጤት ማምጣታቸው ግድ 
ነው፡፡ ቅንነት፣ ትጋትና ቁርጠኝነት ባለበት ሁሉ የሥራ 
ስኬት አለ፡፡ 

ልማት የበጎ ሐሳብ ውጤት ነው፡፡ በበጎነት ውስጥ 
እውነት፣ ፍትሐዊነትና ቁርጠኝነት አሉ፡፡ እግዚአብሔር 
አምላክ ጥበብና ማስተዋልን የሰጠው ንጉሥ ሰሎሞን  
ይህን፣ ሀገር ደስ የምትሰኝበትን ልማት ከጽድቅ 
ጋር አገናኝቶ ተናግሮታል፡፡ በጠቢቡ አነጋገር ውስጥ 
ጽድቅ እውነት እና ፍሐዊነት ይገለጻል።ጻድቃን 
የሚባሉት ደግሞላቸው ደግሞ ከነገርና ተንኮል ርቀው፣ 
እውነትን፣ ሰላምን፣ ቅንነትን፣ ፍቅርና መከባበርን 
ይዘው ሥራቸውን የሚሠሩ ሰዎችን ነው፡፡ ጻድቃን 

እውነተኞች፣ አድሎአዊነት የሌለባቸውና ትጉሃን 
ናቸው፡፡በጻድቃን ወይም በእውነተኛ ሰዎች  የልማት 
ሥራ ሀገር ወይም ከተማ እንደምትጠቀም የተረጋገጠ 
ነው፡፡ 

ጠቢቡ በዚሁ ትምህርቱ ውስጥ በቅኖች በረከት ከተማ 
ከፍ ከፍ ትላለች፣ በኃጥአን አፍ ግን ትገለበጣለች ብሏል 
(መጽሐፈ ምሳሌ 11፡11)፡፡ የኃጥአን አፍ ደግሞ በጎነት 
የጎደለው፣ ዘወትር ክፉ ነገርን ብቻ የሚያመነጭ፣ በወሬ 
በሀሜትና በከንቱ ፍረጃ የቆመን ሰውነት ነው፡፡ በዚህ 
ደግሞ ሀገርም ሆነ ከተማ ይጠፋል እንጂ አይለማም፡፡ 

ዛሬ በዚህ ሁኔታ እንድንሰባሰብ ምክንያት የሆነን 
ይህ ሕንጻ ከላይ ከበጎነት ጋር የተነሡ ሐሳቦች ሁሉ 
ይወከሉበታል፡፡ የእውነት፣ የፍትሐዊነት፣ የአጋርነት፣ 
የመከባበርና የቅንነት ውጤትም ነው፡፡ የኢትዮጵያ 
ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በረጅም ዘመናት 
ታሪኳ ውስጥ በግልጽ የሚታይ  ከመንግሥት ጋር 
በልማት ተባባሪነትና አጋርነት የምትታወቅ ናት፡፡ 
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ለዚህ ምስክር የሚሆኑና በቀደሙት ዘመናት የለሙ፣ 
እንደመዲናችን ሁሉ በመላዋ ኢትዮጵያ የሚገኙ 
የልማት ሥራ ውጤቶቿ በርካታ ናቸው፡፡ ዛሬ ደግሞ 
ከተማችንን ወደተሻለ ደረጃና አገልግሎት ሰጪነት 
ለማሸጋገር በመንግሥትና በከተማ አስተዳደሩ ለተሠሩና 
እየተሠሩ ለሚገኙ ሥራዎች ቤተ ክርስቲያናችን 
የልማት አጋርነቷን በግልጽ አሳይታለች በማሳየትም 
ላይ ትገኛለች፡፡ 

የከተማ አስተዳደሩም እያንዳንዱን የቤተ ክርስቲያን 
ይዞታ በተመለከተ ከሚመለከታቸው የቤተ ክርስቲያናችን 
የአስተዳደር አካላት ጋር ውይይትና ምክክር በማድረግ 
የሚታዩና የሚጨበጡ ውጤቶችን በማስመዝገብ ላይ 
ይገኛል፡፡ 

በዚህም በልማት ለተነሡ አካባቢዎች፣ ለፈረሱ 
ሕንጻዎችና ቦታዎች በፍትሐዊነትና በሐቀኝነት ምትክ 
ቦታዎች ተሰጥተውናል እየተሰጠንም ይገኛል ለዚህም 
ቅድስት ቤተክርስቲያን ልባዊ ምስጋናዋን ታቀርባለች፡፡ 

ይህ ዛሬ የምንገኝበት ሕንፃም የዚህ የትብብር መንፈስ 
የሥራ ውጤት ዋነኛ ምስክር ነው፡፡  በዚህ ቦታ የነበረው 
አሮጌ ሕንጻ እንዲፈርስ ነተደረገው ለመንገድ ሥራ 
ተብሎ ሲሆን እነሆ እንደምንመለከተው አካባቢውን 
በሚመጥን መልኩ፣ ሙሉ በሙሉ በከተማ አስተዳድሩ 
ወጪ፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተገንብቶ  ልንረከበውና 
ልንመርቀው በቅተናል፡፡ 

በዚህ አጋጣሚ ይህን የመሰለ ዘመናዊና ሁለገብ ሕንጻ 
በመገንባት ላስረከቡን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 
ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤን፣ የከተማ 
አስተዳድሩን ባለድርሻ አካላት ሁሉ እጅግ በላቀ 
አክብሮት ምስጋናችንን በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን 
ስም ስናቀርብላቸው በከፍተኛ ደስታ ነው። 

ቤተ ክርስቲያንን አክብራችሁ መዋዕለ ንዋይ፣ ጊዜና 
ጉልበታችሁን ሰውታችሁ ይህን የመሰለ የቅንነትና 
የፍትሐዊነት ፍሬ አቅርባችኋልና እግዚአብሔር አምላክ 
ሥራዎቻችሁን ሁሉ የተቃና ያድርግላችሁ፡፡ 

ቀደም ሲል በመግቢያችን ይህን ሕንጻ በተመለከተ 
ዘርፈ ብዙ ትርጉም ያለው እንደሆነ የሚገልጽ ቃል 
ተናግረናል፡፡ እውነትም ይህ ሕንጻ የልማት አጋርነታችን 
ምልክት፣ የአስተዳድሩ ፍትሐዊነት ምስክር፣ የቀጣይ 
ሥራዎቻችን ሁኔታን የሚቃኝ የማሳሰቢያ ደወል 
በመሆን በቤተክርስቲያናችን ታሪክ ውስጥ በወርቅ 
ቀለም ተጽፏል፡፡ 

አሁን የምንገኝበት ጊዜ ቤተ ክርስቲያናችን በሙሉ አቅሟ 
ለልማት የተነሣችበት ጊዜ ነው፡፡ ጌታችን መድኃኒታችን 
ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል 24:18 “በእርሻም 
ያለ ልብሱን ይወስድ ዘንድ ወደኋላው አይመለስ” ብሎ 

እንዳስተማረን አሁን እርፍ ጨብጠን በእርሻ ላይ ነን፣ 
በኋላችን የተውነውን ለመውሰድ አንመለስም፡፡ ስለዚህ 
ይህ የእውነተኛ ሥራ ውጤት የሆነ ሕንፃ ጊዜውን 
የሚመጥን የሥራ አፈጻጸም ምሳሌ ሆኖ ያገለግለናል፡
፡ ለምንፈልገው ትብብርና እገዛም መሠረት ይሆነናል፡፡ 

እንደሚታወቀው የቤተ ክርስቲያናችን ትምህርት 
የሆነው የክርስቶስ ወንጌል ሰላም ነው፡፡ ሰላም ለሥራችን 
አመቺ የሆኑ ሁኔታዎችን ይፈጥራል፡፡ በመሆኑም 
መዝሙረኛው ዳዊት “ለኢየሩሳሌም ሰላምን ለምኑ፤ 
አንተንም ለሚወድዱ ልማት ይሁን፣ በኃይልህ ሰላም 
በጌጠኛ ቤትህም ልማት ይሁን” (122:6) እያለ ሰላምና 
ልማትን በዚህ ልክ አስተሳስሮ እንደነገረን፣ በዘመኑ 
ሁሉ ፍጹም ሰላምን ይሰጣት ዘንድ እግዚአብሔርን 
ስለምትወድ ስለሀገራችን ኢትዮጵያ እየጸለይን የልማት 
ሥራችንን አጥብቀን እንቀጥላለን፡፡ 

ቤተ ክርስቲያናችን ለሰው ልጆች ሁለንተናዊ ደኅንነት 
የቆመች ቀደምት መንፈሳዊ ተቋም በመሆኗ ልጆቿ 
በመንፈሳዊ ሕይወታቸው የበረቱ እንዲሆኑ በጸሎቷና 
በትምህርቷ አገልግሎቷን በስፋት እየሰጠች ትገኛለች፡፡ 
እንደዚሁም በምድራዊ ኑሯቸውም  በተሻለ የኢኮኖሚ 
ደረጃ ላይ እንዲገኙ እንደዚህ ያሉ የልማት መስኮችን 
በማስፋፋት የሥራ ዕሎችን መፍጠር አስፈላጊ ነው፡፡ 

ይህ ሲሆን ጠቢቡ እንዳለው ሀገር የምታድግበትና 
የጋራ ተጠቃሚነት የሚሰፍንበት ሁኔታ ይኖራል፡
፡ ስለሆነም ወደፊት በስፋት በምንሳተፍበት የልማት 
ሥራ ሁሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር  ከንቲባ 
የክብርት ወ/ሮ አዳነች አቤቤና የካቢኔያቸው ድጋፍ 
እንደማይለየን እምነታችን ጽኑዕ ነው። ለዚህም  ይህ 
ሕንጻ በዚህ መልኩ ተጠናቆ ርክክብ እንዲፈጸም  
መደረጉ በራሱ ማረጋገጫ ስለሆነም ክብርት ከንቲባችን 
የከተማ አስተዳደሩ የገባውን ቃል አክብሮ ይህን 
የመሰለ ዘመናዊ ሕንጻ በመገንባት ቤተክርስቲያናችን 
እንድትረከብ ለማድረግ ላደረጉት ቁርጠኛ አመራርና 
ስኬታማ ሥራ በድጋሚ በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን 
ስም  ልባዊ ምስጋናችንን እያቀረብን ይህን አርአያነት 
ያለውን ሥራ መሰረት በማድረግ ቤተ ክርስቲያናችን 
ቀጣይ የልማት ሥራዎቿን በሰኬት ለመፈጸም ያላትን 
ቁርጠኝነት በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን፡፡ 

የእግዚአብሔር ቸርነት አይለየን

      አባ ሳዊሮስ
የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽ/ቤት ዋና ሥራ 

አስኪያጅ፥ የደቡብ ምዕራብ ሸዋና የሸገር አህጉረ 
ስብከት ሊቀ ጳጳስ
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የቅዱስ ሲኖዶስ የቅዱስ ሲኖዶስ 
ዋና ጸሐፊ መልእክትዋና ጸሐፊ መልእክት



የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ መልእክት

09

“በጌጠኛ ቤትህ ልማት ይሁን ”
መዝ.122 ፥ 7

ጥንታዊ ክብር ባለውና ጌጠኛ በሆነው ቤታችን 
የገቢ ማስገኛ ከሆኑት ሕንጻዎች መካከል 
ቀደምት አባቶቻችን ሠርተው ካቆዩልን በተለምዶ 
መሐሙድ ሙዘቃ ቤት (ጽርሐ ምኒሊክ) በመባል 
የሚታወቀው ሕንጻ አንዱ ነው

ይህ ሕንጻ ለበርካታ ዓመታት በገቢ ማስገኛነት 
ተከራይቶ ለቤተ ክርስቲያን ገቢ ሲያስገኝ የኖረ ሕንጻ 
ሲሆን የከተማችን አስተዳደር የሚያከናውነውን 
የኮሪደር ልማት ተከትሎ ሕንጻው ባለበት ቦታ 
ላይ መንገድ የሚያልፍበት በመሆኑ የግድ 
መፍረስ ስላለበት ሕንጻው ፈርሶ ብዙም ባልራቀ 
ቦታ በከተማ አስተዳደሩ ወጪ በአንድ ዓመት 
ጊዜ ውስጥ አዲስ ሕንጻ ገንብቶ ለቤተ ክርስቲያን 
ለማስረከብ በተገባው ቃል መሠረት እነሆ አዲሱ 
ሕንጻ ተገንብቶ በዛሬው ዕለት  ብፁዕ ወቅዱስ 
አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ 
ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ 
ዘመንበረ ተክለሃይማኖትና ክብርት ከንቲባ 
አዳነች አቤቤ በተገኙበት ተመርቆ ቤተ ክርስቲያን 
እንድትረከበው ተደርጓል። 

ይህ ለዘመናት ሲያገለግል የነበረ ሕንጻ ፈርሶ 
እጅግ ዘመናዊ በሆነ መንገድ በአጭር ጊዜ 
ውስጥ በከተማ አስተዳደሩ ወጪ ተገንብቶ 
በዛሬው ዕለት ቤተ ክርስቲያን የተረከበችው 
ሕንጻ በርካታ መኪናዎችን የሚያቆም የመኪና 
ማቆሚያ(ፓርኪንግ) እንዲኖረው ተደርጎ የተገነባ 
መሆኑ በአካባቢው የሚስተዋለውን የመኪና 
ማቆሚያ ቦታ ችግር የሚቀርፍ ከመሆኑም በላይ 
በንግድ ማዕከሉ ለግብይት የሚመጡ ወገኖችም በቂ 
የመኪና ማቆሚያ የሚያገኙበትን እድል የፈጠረ 
በመሆኑ ለሕንጻው የንግድ ሥራ መቀላጠፍ 
ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል። 

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በልማት ምክንያት 
እንዲፈርስ ያደረገውና በዘመናዊ መንገድ ገንብቶ 
ያስረከበን ሕንጻ በገባው ቃል መሠረት በአንድ 
ዓመት ጊዜ ውስጥ በከፍተኛ ፍጥነትና ጥራት 
የተገነባ መሆኑ የከተማ አስተዳደሩ ከቤተ 
ክርስቲያን ጋር በልማት ዘርፍ አብሮ ለመስራት 
ያለውን ቁርጠኛ አቋም የሚያረጋግጥ በመሆኑ 
ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በከፍተኛ አድናቆት 
ትመለከተዋለች። 

በሌላ በኩል የከተማ አስተዳደሩ በፒያሳ አካባቢ 
የሚገኙና በተለያየ ርቀት ላይ የነበሩ የቤተ 
ክርስቲያናችን ቤቶች በልማቱ ምክንያት ሲፈርሱ 
ይዞታዎቻችን በአንድ ቦታ እንዲሰባሰቡ በማድረግ 
ከባለቤትነት ካርታ ጋር አስደግፎ ለቤተ ክርስቲያን 
ማስረከቡና በልማቱ ምክንያት ቤታቸው 
የፈረሰባቸውን የቤተ ክርስቲያናችን ቤቶችን 
ተከራይተው ይኖሩ የነበሩ ወገኖቻችንን በልማት 
ተነሺነት ተቀብሎ መኖሪያ ቤት በመስጠቱ ቅድስት 
ቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ ምስጋናዋን ታቀርባለች። 

ይህንን ላደረጉ የከተማችን አስተዳደር ከንቲባ 
ክብርት አዳነች አቤቤና ለካቢኔያቸው ሥራ 
መሳካትም ዘወትር የምትጸልይ ሲሆን ወደፊትም 
በልማትና በሰላም ዙሪያ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር 
በመተባበር የምትሰራ መሆኑን በከፍተኛ ደስታ 
ትገልጻለች።

ሰላመ እግዚአብሔር ከሁላችን 
ጋር ይሁን 

ወስብሐት ለእግዚአብሔር 

አባ ዲዮስቆሮስ
የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ፣

የማኅበራት ማደራጃና
 የራያ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ
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ልማት በመንግሥትና ልማት በመንግሥትና 
በቤተ ክርስቲያንበቤተ ክርስቲያን

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አዲስ አበባን እንደ ስሟ 
አዲስና ውብ ለማድረግ ደፋ ቀና ማለት ከጀመረ ጀምሮ 
የሚያከናውናቸው የልማት ስራዎች እንኳን በውስጧ 
እየኖርን የየቀን ለውጧን የምንመለከት ነዋሪዎቿን 
ቀርቶ በሌላ ዓለም የሚኖሩትንና የልማት ሥራው 
የማይዋጥላቸውን ሳይቀር ያስደመመና ያስደነቀ 
እንደሆነ አለመመስከር ንፉግነት የሚያስብል ሲሆን 
እኛ መመስከር ቢያቅተን እንኳን ልማቶቹ ራሳቸው 
አፍ አውጥተው መናገር ስለጀመሩ “እጹብ ድንቅ ነው” 
በማለት ከማመስገንና ቁርጠኛ አመራር ሲገኝ ምን ያህል 
መስራት እንደሚቻል ከማረጋገጥ አልፎ መንግሥትን 
በርታ ፣ ጠንክር ፣ ግፋበት ከማለት ሌላ ምን ይባላል? 

ይህን አድናቆት ለከተማችን አስተዳደር ለመቸር 
የተነሳነው ከዛሬ አንድ ዓመት  በፊት ፒያሳና 
አካባቢውን ለማልማት አሮጌ ቤቶች በሚፈርሱበት 
ወቅት ኦርቶዶክሳዊ የማኅበራዊ ሚዲያ አንቂዎች ነን 
የሚሉ አክቲቪስቶች “የቤተ ክርስቲያን ቤቶች ፈረሱ፣ 
ቤተ ክርስቲያን ዝምታን መርጣለች፣ ቤተ ክርስቲያንን 

የምትመሩ አባቶች በታሪክ ተጠያቂዎች ናችሁ” ወዘተ 
እያሉ ሕዝቡን በሚቀሰቅሱበት ጊዜ በተለምዶ መሐሙድ 
በመባል የሚታወቀው ሕንጻ እንደሚፈርስ ተሰማ። 

የዚህን ጊዜ አዋቂውም ፣ አላዋቂውም ፣ ፖለቲከኛውም፣ 
ምሁሩም ያገኘውን የሚዲያ አጋጣሚ በመጠቀም 
በቤተ ክርስቲያን እና በመንግሥት ላይ ዘመተ። 
መንግሥትም፣ ቤተ ክርስቲያንም ታሪክ አጥፊዎች 
እንደሆኑ በማስመሰል ብዙ ቀሰቀሰ። ጥቂት የማይባሉ 
የዋሀንንም አታለለ። በጊዜው የነበረው ቅስቀሳ በተለይም 
ልማቱ የማይዋጥላቸውን ሁሉ በአንድነት እንዲቆሙና 
ጸረ ልማት አቋማቸውንም ቤተ ክርስቲያንን ምክንያት 
በማድረግ እንዲያንጸባርቁ እድል ፈጠረላቸው። 

ይህ ሁኔታ አላስፈላጊ አቅጣጫ እየያዘ በመምጣቱና 
እየሆነ ያለውን እውነታ በማሳወቅ ቤተ ክርስቲያን 
ሁኔታውን ተረድታ በልማቱ ተሳታፊነቷ እንዲጎለብት 
ያሰበው የከተማችን አስተዳደር በክብርት ከንቲባ አዳነች 
አቤቤ ጋባዥነት በወቅቱ የነበሩ የቋሚ ሲኖዶስ አባላት 
በብፁዕ አቡነ አብርሃም የወቅቱ ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅ 
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መሪነት የልማቱን ሥራ እንዲመለከቱና የመሐሙድ 
ሕንጻ መፍረስ አስፈላጊነትን ጉዳይ አይተው እንዲወስኑ 
ለማድረግ የሚያስችል የመስክ ጉብኝት እንዲደረግ 
ተወሰነ። 

ክብርት ከንቲባዋና በወቅቱ የነበሩት የቋሚ ሲኖዶስ 
አባላት የመስክ ጉብኝት ካደረጉ በኋላ የመሀሙድ ሕንጻ 
የሚፈርሰው ከቸርችል ጎዳና የሚመጣው ትልቅ መንገድ 
በሕንጻው ትይዩ ወደ አድዋ መታሰቢያ ስለሚሔድና 
ሕንጻው ካልፈረሰ መንገዱን መስራት ስለማይቻል 
እንደሆነ በባለሙያዎች ድጋፍ በተደረገ ገለጻ  ከተደረገ 
በኋላ መተማመን ላይ ተደረሰ። በእርግጥም ሕንጻው 
ለመንገዱ ልማት እንቅፋት መሆኑን የተገነዘቡት የቋሚ 
ሲኖዶስ አባላትም ጥያቄውን ለቋሚ ሲኖዶስ በማቅረብ 
ውሳኔ እንደሚሰጥበት እንደሚያደርጉ ለክብርት 
ከንቲባዋ በገለጹበት ጊዜ የሕንጻው መፍረስ በቤተ 
ክርስቲያን ገቢ ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖና አዲስ 
ሕንጻ ለመገንባት የሚሆን በጀት ቤተ ክርስቲያናችን 
እንደሌላት የገለጹ ሲሆን ክብርት ከንቲባዋ ሕንጻው 
ፈርሶ ብዙም ባልራቀ ቦታ ላይ ዘመናዊና የመኪና 
ማቋሚያ ፓርኪንግን ያካተተ ዘመናዊ ሕንጻ የከተማ 
አስተዳደሩ በራሱ ወጪ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ 
ገንብቶ እንደሚያስረክብ ቃል ገቡ። 

በመስክ ጉብኝቱ ላይ የተገኙ ብፁዓን አባቶችም ጉዳዮን 
ለቋሚ ሲኖዶስ እንደሚያቀርቡና በቅርቡ ውሳኔ 
እንደሚሰጥበት ገልጸው ከክብርት ከንቲባዋ ጋር ተለያዩ። 
በአጭር ጊዜ ውስጥም ጉዳዩ በቋሚ ሲኖዶስ እንዲታይ 
ተደረገ። ቋሚ ሲኖዶስም የከተማ አስተዳደሩ ሕንጻውን 
ለማፍረስ የወሰነበትን ምክንያት በማቅረብ ውይይት 
ካደረገበት በኋላ ሕንጻው ፈርሶ የከተማ አስተዳደሩ 

በገባው ቃል መሠረት ሰርቶ እንዲያስረክበን ውሳኔ 
አስተላለፈ። ውሳኔውን ተከትሎ ቀደም ሲል የፒያሳ 
አካባቢና የመሀሙድ ሕንጻ መፍረስ ተከትሎ ፖለቲካዊ 
ትርጉም በመስጠት ዘመቻ ከፍቶ የነበረው ፖለቲከኛና 
ኦርቶዶክሳዊ አንቂ ነኝ ባዩ የበለጠ ተንጫጫ። 
መንግሥትን እንደ ታሪክ አጥፊ ሲኖዶሱንም እንደ 
ታሪክ ሻጭ አድርጎ ዘመቻውን በማጠናከር ቀጠለበት። 

ይህን ውሳኔ ተከትሎ በጠቅላይ ቤተ ክህነት ሕዝብ 
ግንኙነት መምሪያ የተሰጠውን ማብራሪያ መሠረት 
በማድረግም የስድብ ናዳውን ያወርደው ጀመረ። ይሁን 
እንጂ የከተማ አስተዳደሩ የገባውን ቃል በማክበር 
ሕንጻውን ካፈረሰ በኋላ ጊዜ ሳይወስድ ሚያዚያ ፳፩ 
ቀን ፳፻፲፯ ዓ.ም ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ 
ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ 
ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለሃይማኖት እና 
ክብርት ከንቲባ አዳነች አቤቤ በተገኙበት የመሰረት 
ድንጋይ ተቀመጠ። 

ይህም የማይዋጥለት የልማትና የለውጥ ጠሉ ቡድን 
ጫጫታውን አሁንም አጠናክሮ ቀጠለ። አይሰራም፣ 
ሲያታልሏቸው ነው፣ ውሸት ነው፤ በማለት መቀስቀሱን 
አላቆመም። ነገር ግን ወራት በተቆጠሩ ቁጥር 
የግንባታው ሥራ አንድ ሁለት ሦስት እያለ ወደላይ 
መውጣት ሲጀምር ደግሞ ሰርተው አያስረክቡትም፣ 
ለራሳቸው ነው የሚሰሩት እያለ ላለማመን ተውተረተረ። 
የሆነ ሆኖ ግን እነሆ የሕንጻ ሥራው በተባለለት ጊዜ 
ተገንብቶ  ቤተ ክርስቲያን ተረክባ ልታስተዳድረው ቀኑ 
ደረሰና እነሆ ለምርቃት በቃ። 

በሌላ በኩል የኮሪደር ልማቱ ለቤተ ክርስቲያን ምን 
ጥቅም ይዞ መጣ? የሚለውን ስናይ በቤቶችና ሕንጻዎች 
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አስተዳደርና ልማት ድርጅት ሥር የሚተዳደሩና 
በልዩ ልዩ ሥፍራዎች ተበታትነው የሚገኙ ጥቃቅን 
ይዞታዎች በአንድ ቦታ ላይ ተሰባስበው የባለቤትነት 
ካርታ ወጥቶላቸው ወደ ልማት እንዲገቡ የሚቻልበትን 
እድል የከተማ አስተዳደሩ በመፍጠሩ ከፍተኛ ጠቀሜታ 
ለቤተ ክርስቲያናችን የሚያስገኝ ሆኗል።

የኮሪደር ልማቱ ትሩፋት ይሔ ብቻ ሳይሆን በኮሪደር 
ልማቱ ምክንያት ቤታቸው የፈረሰባቸው የቤተ 
ክርስቲያን ቤቶች ተከራዮችን እንደ መንግሥት ቤት 
ተከራዮች ሁሉ የልማት ተነሺዎች ምትክ ቤት በከተማ 
አስተዳደሩ በኩል እንዲሰጣቸው መደረጉ ነው። ይህ 
እድል በመንግስት መልካም እሳቤ የተሰጠ ሲሆን ምትክ 
ቤት በመንግስት ለተሰጣቸው ተከራዮች ቤተ ክርስቲያን 
ቤት እንድትሰጥ ቢደረግ ከየት አምጥታ ትሰጣቸው 
ነበር? ለሚለው ጥያቄ ወቅታዊ ምላሽ በከተማ 
አስተዳደሩ እንዲሰጥ በመደረጉ የከተማ አስተዳደሩን 
በእጅጉ የሚያስመሰግነው ነው። 

ሲጠቃለል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በተለይም 
ደግሞ ክብርት ከንቲባ አዳነች አቤቤ በተለምዶ መሐሙድ 
ሕንጻ በመባል የሚታወቀውን ሕንጻ ቃላቸውን 
አክብረው በከተማ አስተዳደሩ ወጪ በመገንባት ለቤተ 
ክርስቲያናችን በማስረከባቸውና በልማት ምክንያት 
ቤታቸው ለፈረሰባቸው የቤተ ክርስቲያናችን ተከራዮች 
ምትክ የመንግሥት ቤት እንዲሰጣቸው በማድረጋቸው 
በቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችን 
ስም ልባዊ ምስጋናችንን ስናቀርብላቸው ወደፊትም 
በልማቱ ዙሪያ ከቤተ ክርስቲያናችን ጋር በመተባበር 
መስራታቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ በመተማመን 
ነው። 

ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ሥራ 
አስኪያጅ፣የደቡብ ምዕራብ ሸዋና የሸገር አህጉረ ስብከት 
ሊቀ ጳጳስ ለመጀመሪያ ጊዜ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ 

ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተዳደር ጉባኤ ጋር ባደረጉት 
ስብሰባ “ከመንግሥት ጋር ተባብረንና ተግባብተን እንስራ 
ስንል የመንግሥት ካድሬዎች ሆነን እንስራ ማለታችን 
አይደለም። መንግሥት ከበቂ በላይ ካድሬዎች አሉት 
እኛ ብንፈልግም እሱ አይፈልግም” በማለት ያስተላለፉት 
መልዕእት ትክክለኛ የሚሆነውም ተባብሮና ተስማምቶ 
መስራት ሲቻል ዛሬ የምንመርቀውን ሕንጻ የመሰሉ 
ሌሎች ሕንጻዎችን ለመገንባት ስለሚያስችለን ነው። 
ከመንግሥት ጋር በሰላምና በልማት ዙሪያ ተባብረንና 
ተግባብተን መስራታችን ተጠናክሮ መቀጠልም 
ይኖርበታል። እናም ቤተ ክርስቲያን ከመንግስት ጋር 
ተባብራ ባለመስራቷ የምታጣው ብዙ ስለሚሆን 
ብፁዕ ጠቅላይ ሥራ አስኪያጃችን እንዳሉት ሁሉ 
ተባብረን መስራታችን የሚጠቅመን መሆኑን በመረዳት 
የጀመርነውን በትብብር የመስራት ሂደት ከአሁን በበለጠ 
መልኩ አጠናክረን የምንቀጥልበት ይሆናል። 

እዚህ ላይ ታዲያ  ሰማዕቱ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ 
አቡነ ቴዎፍሎስ ያስገነቡት አራት ኪሎ የሚገኘውና 
በተለምዶ መንትዮቹ በመባል የሚታወቁት ሕንጻዎች 
እንዲመለሱላት ቤተክርስቲያናችን ለበርካታ ዓመትት 
ያደረገችው ጥረት ሳይሳካ ቀርቶ በክቡር ዶ/ር አቢይ 
አህመድ መልካም ፈቃድና ፓለቲካዊ ውሳኔ ለቤተ 
ክርስቲያን እንዲመለስላት ተደርጓል። ይህም መንግስት 
ለቤተ ክርስቲያን ያለውን ክብርና አብሮ ለመስራት 
ያሳየውን ትብብር የሚያረጋግጥ ነው። እዚህ ላይ 
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር አቢይ አህመድ ለሁለት 
ተከፍላ የነበረችው ቤተ ክርስቲያን አንድ እንድትሆን 
የከፈሉት መስዋዕትነትም በታሪክ ሲዘከር የሚኖር 
ብቻ ሳይሆን ቤተ ክርስቲያን ማለት ሀገር ማለት ነች 
ሲሉ የገለጹበትን እውነታነት የሚያረጋግጥ ስለሆነ 
ቤተ ክርስቲያን ሀገር መሆኗን ለማረጋገጥ በልማትና 
በሰላም ዙሪያ ከመንግሥት ጋር ተባብራ መስራቷ 
የግድ ይሆናል።
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ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ  
ማናቸው? ምንስ ሠሩ?ማናቸው? ምንስ ሠሩ?  
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ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ በ1997 ዓ.ም በተደረገ የኤጲስ 
ቆጶሳት ምርጫ ከሌሎች 16 ብፁዓን አባቶች ጋር በብፁዕ 
ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ 
ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ 
ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የዓለም አብያተ ክርስቲያናት 
ምክር ቤት ፕሬዚደንት የዓለም ሃይማኖቶች ለሰላም 
የክብር ፕሬዚደንት አንብሮተ ዕድ ተሹመው በደቡብ 
ምዕራብ ሸዋ፣ በኬንያ፣ በሸገር ከተማ አህጉረ ስብከት 
በሊቀ ጳጳስነት አገልገለዋል። 

ብፁዕነታቸው በ2008 ዓ.ም. በተካሔደው የግንቦት 
ርክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ከሌሎች 
ሁለት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ጋር ለቅዱስ ሲኖዶስ 
ዋና ጸሐፊነት በእጩነት ቀርበው በከፍተኛ ድምጽ 
በማለፋቸው ከ2008 ዓ.ም እስከ 2011 ዓ.ም ግንቦት 
ወር ድረስ ለሦስት ዓመታት በቅዱክ ሲኖዶስ ዋና 
ጸሐፊነት በትጋት፣ በጥንካሬ፣ በታማኝነትና በፍጹም 
ቅንነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን አገልግለዋል።

ብፁዕነታቸው በዘመነ ሢመታቸው በአህጉረ ስብከትም 
ሆነ በዋና ጸሐፊነት የሥራ ዘመናቸው ለቅድስት 
ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ተልዕኮ መሳካት፣ ልዕልናና 
እድገት፣ ፍጹም ቅንነትና ተቋማዊ እሳቤ በሰጡት 
አገልግሎት ያስመዘገቧቸው ውጤቶችን እጅግ የሚደነቁ 
ናቸው። 

ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ ከላይ በተጠቀሱት አህጉረ 
ስብከት በስብከተ ወንጌልመስፋፋት፣ በልማት፣ 
በአብያተ ክርስቲያናት ግንባታ፣ በዘመናዊ ትምህርት 
ቤቶች ግንባታ፣ በገቢ ማስገኛ ተቋማት ግንባታ፣ 
በሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት ግንባታ፣ በአቅም 
ማጎልበቻ ሥልጠናዎች፣ ተተኪ ደቀ መዛሙርትን 
በማፍራት ወዘተ... ያከናወኗቸው ተግባራት እጅጉን 
የሚያስመሰግኑና ውጤታማ እንደሆኑ ይታወቃል። 

በቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊነት ዘመናቸውም የቤተ 
ክርስቲያን ሕጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች ተከብረው 
ሥራዎች እንዲሰሩ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ውጤታማ 
ሥራ ሰርተዋል። በጠቅላይ ቤተ ክህነት በኩል ተጠንተው 
የቀረቡ ልዩ ለዩ ደንቦችና መመሪያዎች በቅዱስ ሲኖዶስ 
ጸድቀው ሥራ ላይ እንዲውሉ በማድረግም ከፍተኛ 
አስተዋጽኦ አድርገዋል። 

ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ በቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊነት 
የሥራ ዘመናቸው የቤተ ክርስቲያን ልዕልናና ክብር 
እንዲጠበቅ የሚከናወኑ ሥራዎች ሁሉ በሕግና 
በመመሪያ እንዲጸፈሙ፣ የቅዱስ ሲኖዶስ ልዕልና 
እንዲጠበቅ በቅንነትና በታማኝነት ያገለገሉ አባት 
ናቸው። ከዚህ በተጨማሪም በተመደቡበት አህጉረ 

ስብከት በሰላም፣ በፍቅርና በስምምነት ሥራዎቻቸውን 
በመፈጸም፣ የካህናትና የከገልጋዮች መብት እንዲከበርና 
መንፈሳዊ አገልግሎቶች ሁሉ በፍቅርና በስምምነት 
እንዲከናወኑና በአህጉረ ስብከታቸው በርካታ አብያተ 
ክርስቲያናትም እንዳታነጹ በማድረግ ስኬታማ ውጤት 
ያስስመዘገቡ ጠንካራ የሥራ መሪ አባት መሆናቸውን 
አረጋግጠዋል። 

ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ ሰውን በማንነቱ፣ በመጣበት ክልልና 
በልዩ ቅርበት የማይለኩ፣ ይልቁንም በሰውነቱ የሚወዱና 
የሚያከብሩ፣ በሠራቸው ሥራዎች ውጤት የሚመዝኑ፣ 
ፍጹም ከዘረኝነትና ከጎሳ እሳቤ የራቁ፣ የተረጋጉ፣ 
አስተውለው የሚሠሩና ለመንፈሳዊ አገልግሎት የተጉ 
ባለማወቅ የሚተቿቸውን የማይቀየሙ፣ ሥራና ሥራን 
ብቻ መሠረት አድርገው ሰውን የሚቀርቡ፣ የሚሠራን 
የሚሸልሙ፣ በሥራው ስንፍና የታየበትን ለከፍተኛ 
ማዕረግ የሚያበቁ በተሠማሩባቸው አገልግሎቶች 
ሁሉ ተቋምን በማስቀደም ለተቋም እድገት የሚተጉ፣ 
የበደሏቸውን በፍጹም አባትነት መንፈስ ይቅርታ 
የሚያደርጉ ከይቅርታ በኋላ የቀድሞ በደልን አንስተው 
የሚይበቀሉ፣ ፍጹም ይቅር ባይ አባት ናቸው። 

ብፁዕነታቸው የሰሜኑ ጦርነት በተቀሰቀሰበትና 
ከቤተ ክርስቲያን በማይጠበቅ ደረጃ በፍጹም ጥላቻና 
ስሜታዊነት ንጹሐን ካህናት ከየ ቤተ መቅደሱ 
ታፍሰው እንዲታሠሩ የፈጠራ ወሬ በመንዛትና 
መንግሥትን በማሳሳት ወገኖቻቸውን ሲያሳስሩ የነበሩ 
ወገኖችን በመገሰጽ  ተዉ ታገሱ ይህ ቀን ያልፋል፤ 
ወገኖቻችን ላይ መጨከን አይገባም፤ በማለት በስሜት 
ስህተት ሲሰሩ የነበሩትን ወደ ልባቸው እንዲመለሱ 
ይመክሩ የነበሩ ከመሆናቸውም በላይ እርሳቸው 
በኃላፊነት በሚመሯቸው ቦታዎች ሁሉ ለወገኖቻቸው 
ከለላን በመስጠትና የጸጥታ አካላት በቤተ ክርስቲያን 
ጉዳይ እንዳይገቡ በቤተ ክርስቲያን የሚገኙት ካህናትና 
መነኮሳት እንጂ ፖለቲከኞች አይደሉም። ችግር ካለም 
በራሳችን አሠራር እናስተካክላለሰ በማለት ተገቢውን 
ጥበቃ በማድረግና በመከላከል ትክክለኛ የእረኝነት 
ተግባራቸውን በጽናትና በተግባር ያሳዩ ድንቅ አባት 
ናቸው። 

ከዚህ በመቀጠል ብፁዕነታቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ 
በሸገር ከተማ ሀገረ ስብከት ያከናወኗቸውን ዋና ዋና 
ተግባራትን በማስመልከት በሸገር ከተማ ሀገረ ስብከት 
ሚዲያ ከቀናት በፊት የተላለፈውን ጽሑፍ የዝግጅታችን 
አካል አድርገነዋል እነሆ ሙሉ ቃሉ እንደሚከተለው 
ይነበባል፦ 

የብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ ትሩፋት በሸገር ሀገረ ስብከት 
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የሸገር ሀገረ ስብከት ከተቋቋመ ገና አንድ ዓመቱ 
ሲሆን አንድ ሀገረ ስብከት ሲቋቋም ሊደርሱበት 
የሚችሉት ፈተናዎችን ሁሉ በላይ ተፈትኖ በብፁዕ 
አቡነ ሳዊሮስ በአባታዊ ጥበብና ትዕግሥት አመራር 
ሰጪነት አልፎ ዘንድሮ በነበረው አጠቃላይ ዓለም 
አቀፍ የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ስብሰባ ላይ ከአንጋፋና 
ዘመን ካስቆጠሩ ብዙ አኅጉረ ስብከቶች የተሻለ አፈጻጸም 
በማስመዝገቡ ለመሸለምና ለመመስገን የበቃ ሀገረ 
ስብከትን ፈጥረዋል። ሀገረ ስብከቱ ሲመሠረት ካጋጠሙ 
ችግሮች መካከል ለምሳሌ ተራ አሉባልታና ሐሜት 
ስጋትና ስም ማጥፋት ብዙዎች አድባራትም ከአዲስ 
አበባ ሀገረ ስብከት ስለተቀላቀሉ ፈቃደኛ አለመሆን 
የፐርሰንትና ለመመሪያዎች አለመታዘዝ፣ ወደ ሸገር 
ሀገረ ስብከት ከመካለላቸው በፊት የነበረባቸው ችግሮች 
ጠቦችና ክርክሮች በየአድባራቱ የነበሩ ውዝፍ እዳዎች፣ 
የክፍላተ ከተሞችና የሀገረ ስብከት የሥራ ቦታዎች፣ 
በክፍላተ ከተማ የማደራጀት የሰው ኃይል ማደራጀት 
ወዘተ... ሀገረ ስብከቱ ሲመሠረት ካጋጠሙ ችግሮች 
መካከል ይጠቀሳሉ እኒህን ችግሮች ሁሉ በብፁዕ 
አቡነ ሳዊሮስ በሳል አመራር ሰጪነት በአንድ ዓመት 
ውስጥ ተስተካክለው ታላቅ ቁመና ያለው ሀገረ ስብከት 
መፍጠር ችለዋል። 

ከዚህም አልፎ የሸገር ሀገረ ስብከትን ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ 
እንዲያደራጁትና እንዲመሩት በመደረጉ ሀገረ ስብከቱ 
ከብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ ብዙ ነገሮችን ማግኘት ችሏል። 
ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ ለሸገር ሀገረ ስብከት ካበረከቷቸው 
ትሩፋቶች ጥቂቶችን እንደ ምሳሌ ብንጠቅስ፦ 

1. የመልካም አስተዳደር ጸጋ

የሸገር ሀገረ ስብከት ከሌሎች አኅጉረ ስብከቶች በተሻለ 
መልኩ በአሁን ሰዓት ላይ እጅግ ደስ የሚል የመልካም 
አስተዳደር ሥርዓትን ተጎናጽፎ ይገኛል። በየ አድባራቱና 
ገዳማቱ ጠብና ክርክር የለም፣ የታሸገ የአለቃ ቢሮ 
የጸሐፊ ቢሮ የለም የተጣላ አስተዳደር ጽ/ቤትና ሰበካ 
ጉባኤ የለም።  ሰባት እና ስምንት ዓመት ያስቆጠረ 
በአመራርነተ የቆየ የሰበካ ጉባኤ የለም። የተመረጡበት 
ዓ.ም ተጣርቶ በቃለ ዓዋዲው መሠረት በሰዓቱ የሰበካ 
ጉባኤ ምርጫ ይደረጋል፣ አምባገነን የሆነ እረኛ 
እንደፈለኩ ቤተ ክርስቲያንን እበዘብዛለሁ የሚል ሹም 
የለም እያንዳንዷ ነገር በሕገ ቤተ ክርስቲያን ትመራለች። 
እያንዳንዱ አገልጋይ አለቃው ሕገ ቤተ ክርስቲያን ነው፤ 
በጠብና በጭቅጭቅ ምክንያት አገልግሎት የሚበደልበት 
ደብር የለም ሁሉ በሰከነ መንፈስ እየተመሩ ይገኛሉ 
ይህ ደግሞ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እጅግ አስፈላጊ 
የሆነ የመጀመሪያ መገለጫዋ ነው።

2. የሰው ኃይል አጠቃቀም

በሸገር ሀገረ ስብከት ሥር የሚመደቡ አገልጋዮች 
አገልግሎታቸው ታምኖበትና አስፈላጊነቱ ተረጋግጦ 
እንጂ ሰውን ለመጥቀም ተብሎ ያለ ቦታው ሰው 
አይቀመጥም ይህም ሊታወቅ በሸገር ሀገረ ስብከት ስር 
ባሉ አብያተ ክርስቲያናት ምክትል አለቃ ፣ ምክትል 
ጸሐፊ፣ ምክትል ሒሳብ ሹም እና ምክትል ገንዘብ ያዥ 
ወዘተ እያሉ ቢሮ ማደል የለም።

እራሳቸው ብፁዕነታቸውም በአጠቃላይ አንደኛ ዓመት 
የሰበካ ጉባኤ ስብሰባ ላይ በግልጽ እንደተናገሩት ምክትል 
ልሁን ብላችሁ በየትኛውም ቢሮ እንዳትጠይቁ ዋናው 
ጸሐፊና ገንዘብ ያዥ የሚሠሩትና የሚይዙት አጥተው 
እየተጨቃጨቁ ምክትል የምትሆኑት ለምንድን ነው? 
በተማርነው ሙያችን ቀድሰን ሰብከን ማኅሌት ቆመን 
እናገልግል እንጂ ምነው ቤተ ክርስቲያን ምን አሳጣችን? 
በማለት ተናግረዋል ይህም ለህገ ቤተ ክርስቲያን 
አርቀው የሚያስቡ አባት መሆናቸውን ያሳያል።

ከዚህም በተጨማሪ በሀገረ ስብከቱ ውስጥ ባሉ አድባራት 
ላይ ካህን፣ መርጌታ፣ ሰባኪ ወዘተ ይቀጠርልን ብሎ ደብሩ 
አምኖበት ሰበካ ጉባኤው በደብዳቤ ሲጠይቅ ተጠንቶና 
አስፈላጊነቱ ታምኖበት አገልግሎት ባልተሟላላቸው 
አድባራት ላይ አገልጋይ ይመደባል እንጂ እነ እገሌን 
ቅጠሩልን እገሌን መድበነዋል አጽድቁልን የሚባል 
ድራማም የለም። ሀገረ ስብከቱም በዘፈቀደ አራትና 
አምስት ደብዳቤ በመጻፍ አገልጋይ መድቦ አይልክም 
አቅማቸው ታይቶ መርጌታና ሰባኪ የሌለበት ቀዳሽ 
የጎደለበት ቦታ ካለ ይመደባል እንጂ እንዲሁ በዘፈቀደ 
የሚፈጸም ነገር የለም። 

3. የስብከተ ወንጌል መስፋፋት

ብፁዕ አባታችን የሚታወቁት በስብከተ ወንጌል 
አገልግሎታቸው እንደመሆኑ መጠን በሀገረ ስብከቱም 
ወጣትነት ለቤተ ክርስቲያን በሚል ርዕስ የያዙት 
አገልግሎት አሁንም በሸገርና በደቡብ ምዕራብ ሸዋ 
አህጉረ ስብከቶቻቸው ላይ በስፋት የቀጠሉ ሲሆን 
በተለይም በሸገር ሀገረ ስብከት ስብከተ ወንጌሉ ትኩረት 
ተሰጥቶት እየተሠራ ሰባኪ ለሌላቸው እየተመደበ 
በአንድ ቋንቋ ብቻ የሚያገለግሉ ሰባክያን ባሉበት በሁለት 
በሦስት ቋንቋ የሚያገለግሉ አገልጋዮች እየተጠናከሩ 
እንዲሠሩ በማድረግ ቋንቋ አትችልም ተብሎም የተገፋ 
አገልጋይ ሳይኖር ሁሉን አስተባብረው በመያዝ ሀገረ 
ስብከቱ በወንጌል አገልግሎት ትልቅ ሥራ እንዲሠራ 
እያደረጉ ይገኛሉ። 

4. የገንዘብ ምዝበራና ብልሹ አሠራርን ማስቆም።

በሸገር ሀገረ ስብከት እያንዳንዱ ነገር ሥርዓትና ሕግ 
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ባለው መንገድ ይመራል ንዋያተ ቅድሳትን ውስጥ 
ለውስጥ መሸጥ የለም በሙስናና በጉቦ አይወቀስም 
እቀጥርሃለሁ አስቀጥርሃለሁ የሚል በዚህ ዘመን ለቤተ 
ክርስቲያኗ ትልቅ ተግዳሮት የሆነ የሙስና ስም በሀገረ 
ስብከቱ አይጠራም ነውር ነው።

ይህን ያህል ብር ከፈልኁ እንዲህ ተጠየኩኝ የሚል 
ከሳሽም ወቃሽም በሀገረ ስብከቱ ስር የለም ይህንን 
የገንዘብ ምዝበራ የብልሹ አሠራር የጉቦና የሙስና ስም 
ከሸገር ሀገረ ስብከት ስር ፈጽሞ አይገኝም።

ከዚህም ጋር ተያይዞ በተለይ ትልቅ በሽታ የሆነው 
የወንዝና የጎጥ በሽታ በሀገረ ስብከቱ ዘንድም ሆነ በአቡነ 
ሳዊሮስ ዘንድ ፈጽሞ ቦታ የለውም እንዲያውም እንዲህ 
አይነት ሐሳብ የሚያንጸባርቁ አካላት ካሉ እራሳቸው 
ላይ እርምጃ ይወሰዳል። 

ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ ጋር አገልጋይ የሚለካው በሙያውና 
በሰብእናው ልክ ነው ቋንቋ አትችልም ተብሎ የተገፋ 
ቋንቋ ትችላለህ ተብሎ የተጎተተ ከዚህ ወገን ነህ 
ተብሎ የተሾመ ከዚያ ወገን ነህ ተብሎ የተሻረ ሰው 
የለም። በዚህ መንገድ ሞራል ኖሮት የሚከስ ሰውም 
አይገኝም በግል ሥነ ምግባር ቀሎና አጥፍቶ የተገኘ 
ተመክሮና ተገሥጾ ያልተመለሰ ከሆነ ግን ለአገልግሎት 
ያላቸው ክብርና ፍቅር ታላቅ ስለሆነ አገልግሎት 
የሚያደናቅፉትን ከመገሠጽም ወደ ኋላ አይሉም። 

5. የልማት አርበኝነት

በሀገረ ስብከቱ ስር ያለ መሰልቸት ትልቅ ደብር 
ነው ትንሽ ደብር ነው ገጠር ነው ከተማ ነው ሳይሉ 
አባትነታቸው ለሁሉም መሆኑን አምነው በአስቸጋሪ 
ቦታና ሁኔታ ላይ ሳይቀር አልፈው ሐዋርያዊ ጉብኝት 
በሚያደርጓቸው ጉዞዎች ሁሉ ላይ ለተሠሩ ሥራዎችና 
ልማቶች ልክ ያለው ምስጋና አቅርበው ገና ብዙ 
ያልተሠራ አለ ብዙ መሥራት ትችላላችሁ በማለት 
ብዙ የቤት ሥራ ሰጥተው ነው የሚመለሱት። 

ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ ልማት አይጠግቡም ከልክ ያለፈ 
ምስጋና አያቀርቡም በልኩ አድንቀው ተገቢ መመሪያ 
ይሰጣሉ ሠርተው የሚያሠሩ አገልጋዮች ሲያገኙ 
ብዙ ካረጋገጡና ካጣሩ በኋላ ይሸልማሉ ያበረታሉ 
እንዲሁ በሆይ ሆይታ በሦስትና አራት ወር እንቅስቃሴ 
ግን አይደለም ለነገሮች ጊዜ ይሰጣሉ ሀገረ ስብከቱ 
በፐርሰንት ገቢ እንኳን በአጠቃላይ ዓለም አቀፍ የሰበካ 
መንፈሳዊ ጉባኤ ስብሰባ ላይ ሽልማት ተበርክቶለታል 
አጠቃላይ እንደ ምሳሌ እኒህን ጠቀስን እንጂ በሸገር 
ሀገረ ስብከት ስር ያሉ ገዳማትና አድባራት በዚህ 
ሰዓት ሀገረ ስብከቱ በብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ በመመራቱ 

ያገኟቸው ጥቅሞችና በረከቶች ብዙ ናቸው። አድባራቱ 
ተረጋግተው በልማትና በአገልግሎት አጊጠው 
እንደቀጠሉ ሲሆኑ አገልጋዮችም ከመታገድና ማንም 
እንደፈለገ ይዛወርልን እያለ ከማገለታታትና ከመሰቃየት 
ድነው ተረጋግተው ቤተ ክርስቲያንን እያገለገሉ ይገኛሉ 
ለብዙዎች አባት በመሆንና በርህራሄያቸው ደግሞ 
ለብዙ አገልጋዮች እንጀራ በመስጠትና የተገፉትን 
በመሰብሰብ ይታወቃሉ ለዚህም ለብዙ ሊቃውንት 
እንጀራ ሰጥተዋል ባለፈው አንድ ዩቲዩብ ላይ ቀርበው 
በጥበቃ ሥራ የሚተዳደሩ ካህን የደረሰባቸውን ነገር 
ተመልክተው በሚወዱትና በተማሩት የቅስና ሙያቸው 
እንዲያገለግሉ መመደባቸውም አንዱ የደግነታቸው 
ማሳያና መገለጫ ነው።

ገና በአንድ ዓመት ከመንፈቅ ሀገረ ስብከቱ ይህንን 
ስኬት ካስመዘገበ በቀጣይ ደግሞ ብፁዕ አባታችን በሀገረ 
ስብከቱ ላይ ከዚህ በላይ ብዙ ለቤተ ክርስቲያን ታላላቅ 
ትሩፋቶችን እንደሚያጎናጽፉ ስለምናውቅ ለበፁዕ 
አባታችን እረጅም እድሜን ከጤና ጋር እየተመኘን 
እኛም በጸሎታቸውና በቡራኬያቸው እየታገዝን 
ሥራቸውን ለማገዝ እንችል ዘንድ አምላከ አበው ፈቃዱ 
እንዲሆንልን ተመኘን። 

የብፁዕነታቸው ቡራኬ ይደርብን። 

ከዚህ በመቀጠል ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ የጠቅላይ 
ቤተክህነት ዋና ሥራ አስኪያጅ፣ የደቡብ ምዕራብ ሸዋና 
የሸገር ከተማ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በጠቅላይ ቤተ 
ክህነት ጽርሐ ተዋሕዶ አዳራሽ በተካሄደው የአቀባበል 
መርሐ ግብር ላይ ያስተላለፉት አባታዊ መልዕክት 
ሙሉ ቃል እንደሚከተለው ይነበባል። 

“ቅሩብ እግዚአብሔር ለየዋሃነ ልብ ወያድኀኖሙ 
ለትሑታነ መንፈስ እግዚአብሔር ልባቸው ለተሰበረ 

ቅርብ ነው መንፈሳቸው የተሰበረውንም ያድናቸዋል።” 
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የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በዘመነ 
ብሉይ የብሉይ ኪዳንን አስተምህሮ በሐዲስ ኪዳን 
ደግሞ በጃንደረባው አማካይነት ክርስትናን ከተቀበለች 
በኋላ የውስጥ እና የውጭ ችግሮች ቢኖሩም ዘመናትን 
በመሻገር ዶግማዋን እና ቀኖናዋን በመጠበቅ ለዛሬ 
ደርሳለች፡፡ 

ለዚህም የክርስትና እምነት ዘለዓለማዊ ሕይወት 
የሚያሰጥ መንፈሳዊ ጉዞ በመሆኑ አባቶቻችን 
ሊቃውንት እና ብጹዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት አንድ 
ላይ በመሆን የሕዝቡ መንፈሳዊ ጉዞ ረዥም እንደሆነ 
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በመገንዘብ እያንዳንዱ ሃይማኖታዊ ትሑፊት 
ለትውልዱ እንዲተላለፍ ለማድረግ ለቤተ ክርስቲያኒቷ 
በተሠራላት ሕግ መሠረት በየጊዜው የሚመሯትን 
አባቶች በመምረጥ ቤተ ክርስቲያኒቷን እንዲመሩ 
የሚያደርጉ በመሆኑ በዚሁ መሠረት ባሳለፍነው 
የ2017 ዓ.ም የግንቦት ርክበ ካህናት ለቀጣይ ሦስት 
ዓመታት ቤተ ክርስቲያኒቷን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር 
እንድንመራ አባቶች አደራ ሰጥተውናል፡፡

አደራው ግን እጅግ ከባድ እንደ መሆኑ መጠን አደራውን 
መወጣት እንድንችል የሁላችንም ኃላፊነት ከመቼውም 
ጊዜ በላይ ከባድ እና ጥብቅ በመሆኑ ቤተ ክርስቲያኒቷን 
ለማገልገል የምናደርገው ጥረት በመንፈሳዊ መሠረት 
ላይ የተመሠረተ እንዲሆን ያስፈልጋል ለዚሁም 
የአባቶቻችን ጸሎት እንደሚረዳን እናምናለን፡፡ 

አሁን በዚህ ዘመን ያለችቷ ቤተ ክርስቲያን አስተዳደራዊ 
ሁኔታዋ እናመንፈሳዊ አገልግሎቱ እንዲሁም ሁለንተናዊ 
የልማት ጉዞዋ እጅግ ውስብስብ እንደመሆኑ መጠን 
ይህን ለመወጣት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደተጠቀሰው 
እኛም በትሑት ልብ ነህምያ የፈረሰችውን የኢየሩሳሌምን 
ቅጥር መልሶ ለመገንባት እኛ ልጆቹ ተነስተን 
እንሠራለን የሰማይ አባታችንም ያከናውንልናል በማለት 
የሥራው መጀመሪያ አደርጎ እንደተናገረው አሁንም 
ከዚህ ትምህርት በመውሰድ በጥልቅ እምነት በጸሎት 
በአስተዋይነት እና በቁርጠኝነት የሚቃወሙት እና 
እርሱ ቅጥሩን እንዳይሠራ የሚይፈልጉ ወገኖች ቢኖሩም 
እነርሱን ተሸግሮ የእግዚአብሔርን አጋዥነት ተስፋ 
በማድረግ የኢየሩሳሌምንቅጥር መልሶ እንደገነባ ሁሉ 
ዛሬም ያለብንን ችግር ፈትቶ ትውልዱ ከሚዘፈቅበት 
ዓለማዊነት በማላቀቅ ቤተ ክርስቲያኒቷን ለትውልድ 
ለማሻገር እኔም ሆንኩኝ ሁሉም ባለድርሻ አካላት እንደ 
ነህምያ መሥራት ይጠበቅብናል፡፡ 

ብጹዕ ወቅዱስ አባታችን

ብጹዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት 

ነህምያ ከሁሉ በፊት ወደ እግዚአብሔር በመጸለይ 
መንገዱን ለእግዚአብሔር በመስጠት ያሉ ችግሮችን 
በማጥናት የፈረሰውን ቅጥር በምሽት ዞሮ በማየት 
ቅጥሩ ለመፍረስ የቻለበትን ችግር ተረድቶ እንደገና 
እንዳይፈርስ ለማድረግ ለመገንባት እንደጀመረ ሁሉ 
ከእኛ ቀደም ብሎ በቦታው ላይ የነበሩት ኣባቶች 
ዘመናቸው በፈቀደላቸው መጠን እንደሠሩት እኛም ዛሬ 
ቤተ ክርስቲያን ወደ ፊት እንድትራመድ እንደ ቀድሞ 
ክብሯ እና ገናናነቷ እንዳትታይ ያደረጓትን ችግሮች 
በማጥናት እና በማየት በማቀድ መሥራት እንደሚገባን 
ይጠቁመናል፡፡ 

እርግጥ በነህምያ ዘመን የነበሩት አንዳንድ ወገኖቹ 
የእርሱን ሃሳብ እና የእግዚአብሔርን መንገድ 
ባለመረዳት ቅጥሩን መልሶ መገንባት እንደማያስፈልግ 
በጦቢያ እና በጌሼም የሚመሩ ተቃዋሚዎች ተነስተው 
በማስፈራራት እና በማፌዝ ሴራ ቢያሴሩበትም እርሱ 
ግን እጅ ባለመስጠት እኛ ልጆቹ ተነስተን እንሠራለን 
የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል በማለት በጸሎት 
በንቃት እንደተቋቋማቸው ሁሉ እኛም በዙሪያችን 
የሚፈጠሩትን ችግሮች ለእግዚአብሔር በመስጠት ቤተ 
ክርስቲያናችንን በቁርጠኝነት መንፈሳዊ አስተዳደራዊ 
እና ማኀበራዊ ጉዳዮቿ በአንዳንድ ቢታዎች ላይ 
የሚታዩ አስተዳደራዊ ክፍተቶችን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ 
የሚነሱ አለመግባባቶችን፣ የንብረት አያያዝ ችግሮችን፣ 
በቤተ ክርስቲያን መዋቅር ውስጥ የሚታዩ ክፍተቶችን 
በማከም በሁሉም አቅጣጫ የሚገኙት ምዕመናን 
ልጆቻችን ከቤተ ክርስቲያናቸው ጋር ያላቸውን መዳከም፣ 
በተለያዩ ምክንያቶች እኛ የበለጠ ባለመሥራታችን ከቤተ 
ክርስቲያኒቷ የሚርቁ እንዳይኖሩ ፈተናዎችን ለማሻገር 
ተግተን ልንሠራ ይጠበቅብናል።   

ብጹዕ ወቅዱስ አባታችን

ብጹዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት 

ቤተ ክርስቲያን አሁን ያለችበት ዘመን 21 ኛው ክፍለ 
ዘመን ላይ በመሆኑ እንደ ከዚህ ቀደሙ በዘልማድ 
ብቻ ልንጓዝ ስለማይቻል በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ 
እና ከቤተ ክርስቲያኒቱ ውጪ ያለውንም በመቃኘት 
ዕቅድ በማውጣት መንፈሳዊ አስተዳደራዊ ማኀበራዊ 
ክፍተቶችንም በመለየት ተጨባጭ የመፍትሔ ዕቅዶችን 
በማውጣት በጥናት ላይ የተመሠረተ ውሳኔ ልትሠጥ 
ይገባታል፡፡ 

ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዘመን በውስጥ ብቻ ሆነን 
ከምንሠራው በበለጠ ከውጭ ካሉትም ከተለያዩ አካላት 
ጋር ከመንግሥትም ጭምር በአስተዋይነት እና በጥበብ 
በመቅረብ ቤተ ክርስቲያኒቷ ተከብራ እንድትሻገር 
ካላደረግን የትውልድን ቅብብሎሽ ሊያደክምብን ይችላል፡
፡ ስለሆነም ቤተ ክርስቲያን ከመንፈሳዊ አገልግሎቷ ጎን 
ለጎን አገልግሎት ለምትሰጣቸውም ሕዝብ በመራራት 
ልትደርስላቸው ስለሚገባት የቤተ ክርስቲያኗን የውስጥ 
ሰላም በማጠንከር በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ ዜጎቿ ወደ 
ሰላም መንገድ እንዲመጡ መነጋገር እንዲችሉ የቤተ 
ክርስቲያን ድርሻዋ ከፍተኛ በመሆኑ እና ሊሠራ 
ስለሚገባ ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል፡፡ 

በመጨረሻም እግዚአብሔር ቢፈቅድ ባሉን ቀጣይ 
ሐዋሪያዊ የአገልግሎት ዘመናት በውስጥም ሆነ 
በውጭ ዓለማት የምትገኙ ሁሉ ለቤተ ክርስቲያን 
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ዕድገት የሁላችን ድርሻ ትልቅ በመሆኑ ከፊትለፊታችን ያለውን 
የቤተ ክርስቲያን አንድነት ላይ ምላሽ ለመስጠት ሁላችሁም 
በተወከላችሁበት በተሰጣችሁ ኃላፊነት ተግታችሁ እንድትሠሩ 
በአባታዊ ፍቅር አደራ እንላለን። 

ሰው በተሰጠው ኃላፊነት ላይ በትጋት በታማኝነት፣ በቅንነት 
መሥራት የቤተ ክርስቲያኒቷን ሕልውና ከፍ ስለሚያደርግ በሥራ 
ቦታም ሆነ በግል ሕይወታችሁ ሰላምን እና መግባባትን ጠብቃችሁ 
እንድትሠሩ ግጭቶችን እና አለመግባባትን በሰላማዊ መንገድ 
መፍታት ወሳኝ እና ቤተ ክርሰቲያንም ከዚህ አትራፊ መሆንዋን 
ማሳሰብ እወዳለሁ፡፡ 

እግዚአብሔር ለልበ ቅኖች ቅርብ 
እንደመሆኑ መጠን ልባችንን ቅን 
በማድረግ ሕዝባችንን እና ቤተክርስቲያንን 
ለማገልገል በቅዱስ ሲኖዶስ የተጣለብንን 
አደራ መወጣት እንድንችል ከቅዱስ 
አባታችን መመሪያ በየጊዜው በመቀበል 
የምንሠራ ሲሆን ጸሎታቸውም ይርዳን 
እያልን በቤተ ክርስቲያንውስጥ ከአንድ 
ማዕድ እየተቋደስን በሃሰብ ልዩነቶች 
ውስጥ የሚገኙትን በማቅረብ በሀገሪቷ 
ውስጥም በየቦታው በፖለቲካ ምክንያት 
የሚታዩትን አለመግባባት ተቀርፎ ሰላም 
እንዲመጣ ድርሻችንን በመወጣት ሕዝቡ 
ሰላማዊ አየር እንዲተነፍስ እንድናደርግ 
አምላከ ቅዱሳን እንዲረዳን በመጸለይ 
በሰላም በኢኮኖሚያዊ ማኀበራዊ የልማት 
ሥራዎች ከመንግሥት ጋርም ሆነ 
ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር የቤተ 
ክርስቲያናችንን ዋና ተልዕኮ እና መብት 
በማስጠበቅ አብረን ለመሥራት ዝግጁ 
መሆናችንን እየገለጽን።

በዚህ በ2017 ዓ.ም የግንቦት ርክበ ካህናት 
ከእኔ ጋር የቤተ ክርስቲያኑን መንጋ 
እንድትጠብቁ የተሠየማችሁ የቅዱስ 
ሲኖዶስ ጸሐፊ ብጹዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ 
እና የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ 
ጳጳስ በመሆን የተሸማችሁነትን ምልካም 
የሥራ ዘመን እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ፡፡ 

የቅዱስነትዎ ጸሎት እና በረከት 
በሥራችን ስኬታማ እንድንሆን ይርዳን!!!  

አመሰግናለሁ።

ግንቦት 25/09/2017 ዓ.ም 

አባ ሳዊሮስ
የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት 
ጽ/ቤት ዋና ሥራ አስኪያጅ፥ የደቡብ 

ምዕራብ ሸዋ እና የሸገር አኅጉረ ስብከት 
ሊቀ ጳጳስ
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የኮሪደር ልማት፣ መልሶ ማልማትና የኮሪደር ልማት፣ መልሶ ማልማትና 

ቤተ ክርስቲያንቤተ ክርስቲያን
በመጋቤ ሃይማኖት ጌታባለው አድማሱ

በሕዝብ ግንኙነት መምሪያ የሚዲያ እና ኅትመት ዋና ክፍል ኃላፊ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ 
ተልዕኮዋን ከማስፋፋትና ከማጠናከር ጎን ለጎን ሀገርን 
በመገንባትና በሀገር ዓቀፍ ደረጃ በሚከናወኑ ታላላቅ 
ፕሮጀክቶች ውስጥ ግንባር ቀደም ተሳታፊ በመሆን 
የሚጠበቅባትን አስተዋጽኦ አድርጋለች፤ በማድረግም 
ላይ ትገኛለች፡፡ ቤተ ክርስቲያን የሀገር ልማትና 
ዕድገት የሚያስደስታት፥ በማኅበራዊ ቀውሶች ምክንያት 
የሚፈጠሩ ችግሮች የሚያሳስባት እንደ መሆንዋ መጠን  
ችግሮችን ለመፍታት የሚጠበቅባትን አስተዋፅኦ 
ከማድረግ ባሻገር በበርካታ ሀገራዊና ማኅበራዊ ጉዳዮች 
ዙሪያ የሚያስመሰግን ተግባር ፈጽማለች፡፡

በዚህ ዘመንም በኮሪደርና  በከተማ ልማት ዘርፍ 

እናት ቤተ ክርስቲያን በጸሎት፥ በትምህርተ ወንጌል 
ከማስተማርና ከማነቃቃት ጎን ለጎን የልማቱ ተባባሪ 
በመሆን ግንባር ቀደም ተሳታፊ በመሆን ማኅበራዊ 
ኃላፊነቷን ተወጥታለች፡፡ ወደ ፊትም ይህን ተግባሯን 
አጠናክራ ትቀጥላለች፡፡ 

በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን ኢትዮጵያ ከመዲናችን አዲስ 
አበባ ጀምሮ በተለያዩ የክልል ከተሞች የኮሪደርና 
የወንዝ ዳር ልማት ሥራዎችን እያካሄደች በመገኘቷ፤ 
ይህንን የልማት ሐሳብ ቤተ ክርስቲያን በአዎንታዊ 
ጎኑ ተቀብላ ለሥራው ስምረት ሲባል በገቢ ምንጭነት 
ስተጠቀምባቸው የነበሩ ቤቶች እንዲፈርሱ ፈቅዳ 
የልማቱ ተባባሪና ባለቤት በመሆን የበኩሏን በመወጣት 
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ላይ ትገኛለች። 

ምንም እንኳን በተለያዩ ሰዎች መካከል በሐሳቡ 
ዙሪያ አንዱ ነቃፊ ሌላው ደጋፊ መስለው ቢታዩም፤ 
ቤተ ክርስቲያን ግን መጭውን በማሰብ የዕለት ገቢ 
የሚያስገኝላትን ሱቅ ሁሉ ሳይቀር በማፍረስ ልማቱን 
በመደገፍ ረገድ የአንበሳውን ድርሻ  ትወስዳለች። 
በርግጥም ልማቱ በብዙ ሰዎች መካከል ብዙ ጥያቄን 
ፈጥሯል፡፡ የልማቱ ቀንደኛ ጀማሪ በሆኑት ዘንድ የኮሪደር 
ልማቱ ከተማን ከማበልፀግ አንጻር ቢመለከቱትም፥ 
በሌሎች ደግሞ መልሶ ግንባታ ወይም አዲስ  ከተማ 
ከመሥራት አንጻር ለማየት ሞከረዋል፡፡ ቤተ ክርስቲያን 
የሀገሪቱ መሪዎች እንደ መሪ ሳይቋቋሙ፣ ሀገር 
እንደ ሀገር ሳትገነባ ለአንድ ማኅበረሰብ የመጓጓዣ 
መንገድ መክፈት ግዴታ መሆኑን ተገንዝባ ለዘመናት 
ስተጠቅምበት ኖራለች። ቤተክርስቲያን ሰዎች በተቃናና 
ቀጥተኛ መንገድን ተጠቅመው  የሚፈልጉበት ቦታ 
እንዲደርሱ ለማድረግ መንገድ አስፈላጊ መሆኑን  
ታምናለች። አይደለም በእግር የምንሄድበት መንገድ 
ይቅርና ሰዎች የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንዲረዱ 
የምታርግበት የማስተማሪያ ጥበቧን “መንገድ” ብላ 
ትጠራዋለች። ለምሳሌ ያህል የትርጓሜ መንገድ፣ የቅኔ 
መንገድ፣ መንገደ ሰማይ ፣ የጽድቅ መንገድና ሌሎችን 
የመንገድ አይነቶች በመዘርዘር ለዘመናት ስታርተምር 
ኖራለች፤ እየኖረችም ነው።

ስለሆነም ይህንን የመንገድ ሥራ ለቤተ ክርስቲያን 
መንገር ለቀባሪ ማርዳት ነው የሚሆነው። እንደ 

መግቢያ ይህንን ከተነጋገርን የሚቀጥሉትን አርእስቶች 
በማንሣት ነገሮች ለማብራራት እንሞክራለን።

የኮሪደር ልማት  ምንድን ነው?

የኮሪደር ልማት ምንነትን ለማወቅ የመዝገበ ቃላት 
ፍች ሳያስፈልገን ልማቱ ከተጀመረ ጀምሮ የተለያዩ 
የዘገባ አውታሮች የተናገሩን ሐሳብ ማንበብ በቂ ነው። 
ለአብነት ያህልም ክቡር ጠቅላይ ሚንስትር ዶክተር 
ዐብይ አሕመድ ከኢትዮጵያ  ዜና አገልግሎት ጋር 
በነበራቸው ቆይታ የኮሊደር ልማት ምንነትን ሲያብራሩ 
“የኮሪደር ልማት ማለት ኢትዮጵያን የሚመጥን ከተማ 
መገንባት ማለት ነው።  የኮሪደር ልማት ከከተሜነት 
እድገት ጋር የተሳሰረ ልማት ነው ። በኮሪደር ልማት 
ሰፋፊ መንገድ ከመስራት ባለፈ ታዳጊዎች እግር ኳስ 
የሚጫወቱባቸውን የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች 
እና የእግረኛ መንገዶች  ያከተተ ልማት ነው” ብለዋል፡
፡ ጠቅላይ ሚንስትሩ የመጀመሪያውን የኮሪደር ልማት 
ፍፃሜ በማብሰር ሁለተኛውን ዙር ባስጀመሩበት ጊዜ “ 
የኮሪደር ልማት ዋነኛ ዓለማ ሕዝቡን ለመጪው ዘመን 
ማዘጋጀትና መጪውን ዘመን ለሕዝቡ ማዘጋጀት ነው። 
የችግሮቻችን እስረኞች ሳንሆን የራዕያችን መንገዶኞች 
ነን” በማለት የኮሪደር ልማት ምንነት አስፋልት ከመጠገን 
ባሻገር መጪውን ዘመን የሚቀበል አእምሮ መገንባትና 
ለመጪው ትውልድ የሚሆን ከተማ መሥራት ማለት 
እንደሆነ ገልጸዋል። በመሆኑ የኮሪደር ልማት ማለት 
ሰፊ መንገዶችን ማበጀት፣ ወጣቶች የአካል ብቃት 
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እንቅስቃሴ የሚያደርጉበት ማዘውተሪያ መሥራት እና 
የማኀበረሰቡን ንቃተ ኅሊና ማንቃት ማለት ነው ብለን 
መተርጎም እንችላለን።

ቤተክርስቲያን  ለኮሪደር ልማት የነበራት ምልከታ

ቅድስት  ቤተክርስያናችን ከመንገድ ጋር በተያያዘ 
ብዙ አንድምታዎች ያሏት ቢሆንም ሦስቱን ለይተን 
ለማውጣት እንሞክራለን።

1. ፍኖተ  ሰማይ

ታላቁ የሕይወት መጽሐፍ እንደሚነግረን  የሰው ልጅ 
እግዚአብሔርን በድሎ ከገነት ወደምድር በወረደበት 
ጊዜ  ሕይወትን ወደሚሰጠው ዛፍ ቀርቦ እንዳይበላና 
እንዳይታደስ  ወደ ሕይወት ዛፍ የሚወስደውን መንገድ 
በምትገለባበጥ ሰይፍ እንደዘጋውና የሰው ልጅ መንገድ 
በማጣት ምክንያት መታደስ እንደተሳነው ተብራርቷል፡
፡ ዳግመኛም የሰው ልጅ ሕይወትን ለማግኘት  አማናዊ 
የሕይወት ዛፍ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን በማመንና 
መንገድ፣ ሕይወት በማድራግ መንፈሳዊ መታደስን 
እንደሚገኝ ተጽፏል፡፡  በበደላችን የሕይወት ዛፍን 
እንዳናገኝ መንገዳችን በኪሩቤል ስለተዘጋ እግዚአብሔር  
አንድያ ልጁን ልኮ ራሱ የሕወት ዛፍ ስላደረገልን  
“ዳግመ ከፈለነ ንብላዕ እም ዕፀ ሕይወት” ሁለተኛ 
ጊዜ ከዕፀ ሕይወት እንድንበላ አደለን። የእግዚአብሔር  
ቸርነት ሆኖ የሕይወት ዛፉ ወደ እኛ ባይመጣ ኖሮ ወደ 
ሕይወት የሚወስደን መንገድ እነበልባል ባለች ሰይፍ 
ስለዘጋብን ሕይወት አልባ እንሆን ነበር። “አዳምንም 
አስወጣው፥ ወደ ሕይወት ዛፍ የሚወስደውንም መንገድ 
ለመጠበቅ ኪሩቤልንና የምትገለባበጥ የነበልባል ሰይፍን 
በዔድን ገነት ምሥራቅ አስቀመጠ።” ዘፍጥረት 3፥24 
የሚለውን ምስከር ማየት ያሻል፡፡

ከዚህ የምንረደው  በሕወትና በሰላም ለመኖር  መንገድ 
አስገዳጅ መሆኑን ነው። ኑሮን ቀለል አድርጎ ለመኖር 
የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ሰፊና ምቹ እንዲሁም ከአደጋ 
ነፃ የሆነ መንገድ ያስፈልገዋል። ቤተክርስቲያን  የሰው 
ልጅ አይደለም በምድር ወደ ሰማይ እንኳን ለመሄድ 
መንገድ አስፈላጊ መሆኑን ስለምታምን “ፍኖት ዘኀበ 
አቡሁ አንቀጽ ዘመንገለ ወላዲሁ፣ (ወደ አባቱ መንገድ 
ወደ ወላጁ መግቢያ  በር እርሱም እየሱስ ክርስቶስ ነው 
በማለት የሚል ትምህርት አላት። 

2. ፍኖተ ምድር

በቅዱስ ዮንስ ወንጌል በምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ጀምሮ 
ቤተሳይዳ ተብላ የምትታወቀው የመጠመቂያ ስፍራ ቦታ 
ላይ መጠመቂያዋ አንድ ስትሆን አምስት መመላለሻ 
መንገዶች እንደነበረባት ያትታትል። “በኢየሩሳሌምም 
በበጎች በር አጠገብ በዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ የምትባል 

አንዲት መጠመቂያ ነበረች፤ አምስትም መመላለሻ 
ነበረባት። 

ቤተክርስቲያን የመንገድን ጥቅም ወደ ሰማይ መሄጃ 
ብቻ ሳይሆን ከአንድ ስፍራ ወደ ሌላ ስፍራ ለመሄድ 
አስፈላጊ መሆኑንም ታምናለች። ምንም እንኳን 
የመንገዱ መስፋትና መጥበብ ልዩነት  ቢኖረውም 
የመንገድ ጉዳይ ግን አጠያያቂ አይደለም። ከላይ 
ባየነው ጥቅስ ውስጥ በኢየሩሳሌም ያለችው መጠመቂያ 
ተጠማቂዎች የሚሄዱባት ወረፋ የሚይዙባት፣ ካህናቱ 
ልዩ ልዩ እንቅስቃሴ የሚያደርጉባት 5 መመላለሻዎች 
ነበሩባት። የስፋታቸውን መጥን ይህ ነው ባይባልም 
ለአንዲት ፀበል አምስት መመላለሻ መኖሩ ግን የመንገዱ 
ጉዳይ አሳሳቢ  እንደነበረ መረዳቱ  አይከፋም። በርግጥ 
በመጽሐፍ ቅዱስ የተገለፁ ብዙ የተለያዩ መንገዶች 
ነበሩ። ለአብነት ያህልም እግዚአብሔር  ሕዝቡን 
ከግብፅ ጨካኝ ቡድኖች ነጻ ሲያወጣ የበረሃውን መንገድ 
እያስተካከለ፣ የኤርትራን ባሕር እየገደበ በኮሪደር 
መሃል እንዳሳለፋቸው ስናይ መንገድ ምን ያህል ወሳኝ 
መሆኑን ለማየት እንችላለን። በኢሩሳሌም የተደረገውን 
ግፍ በመሸሽ ተስፋ ቆርጠው የነበሩ ሉቃስና ቀለዮጳ 
ከፍርሃታቸው ለመዳን የኤማሁስን መንገድ ተጠቅመው 
ሲጓዙ እንደነበረ እናውቃለን፡፡ ከዚህ እንደምንረዳው 
አይደልም ለመኖር ሸሽቶ ለመሄድ እንኳን መንገድ 
ግድ መሆኑን ነው፡፡ በአጠቃላይ በመጽሐፍ  ቅዱስ  
የተገለጡትን  መግለጥ ባንችል እንኳን የዚህ ሐሳብ 
ማገባደጃ  ለማድረግ የሐዋርያቱን ሐዋርያዊ ተልዕኮ 
መመልከት መልካም ነው። ቅዱሳን ሐዋርያት የወንጌል 
ትምህርታቸው ካጠናቀቁ በኋላ የተሰጣቸው መመሪያ 
“ሑሩ ወመሀሩ ወስብኩ ወንጌለ ለኩሉ ፍጥረት” 
የሚለው ነው። እንግዲህ ወደ ዓለም ሂዱና ወንጌልን 
ስበኩ ሲል ያለ መንገድ የማይሞከር መሆኑ የሚታወቅ 
ቢሆንም ሐዋርያቱ የሚመቻቸውን መንገድ መርጠው 
ተልዕኳቸውን ፈጽመዋል። 

3. ፍኖተ  አእምሮ

ይህ ሐሳብ እውቀትን የሚፈልጉ ሊቃውንት ጥበኞች 
የሚሄዱበትን መመንገድ ነው። ቤተክርስቲያን  
አስተምህሮዎቿን በፈርጅ በፈርጁ ለይታ ስታስቀምጥ 
የቅኔ መንገድ ፣ የትርጓሜ መንገድ እና የመሳሰሉትን 
ሐሳቦችን መንገድ ብላ ትሰይማለች። እነዚህን መንገዶች 
እንዲከተሉ ልጆቿ አብዝታ ትመከራለች ፡፡

በኮሊደር ልማቱ ቤተክርስቲያን ተጠቃሚ ወይስ ተጎጂ

እንቅስቃሴ ሲኖር የሚጎዳ ወይም የሚጠቀም 
ይኖራል፡፡ ይህንን ታሳቢ በማድረግ ጉዳዩ በቀጥታ 
የሚመለከታቸውን የቤቶችና ሕንጻዎች አስተዳደር 
ድረጅት ለመጠየቅ አቅንተን ነበር፡፡ በነበረን የመረጃ 
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ልውውጥ የሚከተለውን መረጃ ለማግኘት ችለናል፡፡

በኮሪደር ልማት ምክንያት የፈረሱ 
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• የመኖሪያ ቤቶች ብዛት ------------------61

• የንግድ ቤቶች ብዛት --------------------78

2. በሁለተኛው ዙር  

• የመኖሪያ ቤቶች ብዛት ------------------66

• የንግድ ቤቶች ብዛት ---------------------12

ከፈረሱ ቤቶች መካከል በሕንጻ ደረጃ ያሉ የፈረሱ የቀድሞ 
የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከትና በተለምዶ ማሕሙድ ሕንጻ 
ወይም ጽርሐ ምኒሊክ ተብሎ የሚጠራው ናቸው፡፡

በመጀመሪያውና በሁለተኛው የኮሪደር ልማት ምክንያት 
የፈረሱ ቤቶች ብዛት 217 ሲሆኑ እነሱም በ “ሀ” ”ለ” 
“ሐ” ተብለው ተከራይተው የነበሩና በካርታና የቤት 
ቁጥር የነበራቸው ግ 92 ቤቶች ብቻ ነበሩ፡፡

ካሣ የተከፈላቸውና ያልተከፈላቸውን በተመለከተ

1. በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ እና ወረዳ 9 
የፈረሱ ቤቶች ብዛታቸው 135 ሲሆን በካሳ ደረጃ 
በበቶቹ ሳይሆን በመንገድ ማስፋፊያ ምክንያት 
በከፊል ከፈረሱ ቤቶች የተገኘ የካሳ ክፍያ ብር 
2,876,394.68 ሆኖ ምትክ ቦታ በ1ኛ ደረጃ 
በአራ ኪሎ አካባቢ በአራዳ ክ/ክ ወ/9 6000 ካሬ 
እና በወረዳ 1 ፒያሳ አካባቢ1,686.16 በድምሩ 
7686.16 ካሬ ርክክብ ተደርጓል፡፡

2. በጉለሌ ወረዳ 1 እና  3 ከፈረሱ 12 ቤቶች መካከል 
በ3 ቤቶች ካሣ ብር 10,050,482.37 ርክክብ 
ተደርጓል፡፡

3. በፈረሱ ቤቶች ምትክ ከሣ ለሚከፈላቸውና ምትክ 
ቦታ ለሚሰጣቸው ጥያቄው ለሚመለከተው አካል 
ቀርቦ በክትትል እንደሚገኝ ገልጸወልንናል፡፡

በመቀጠልም በኮሪደር ልማቱ ምክንያት ቤተክርስቲያን 
ያገኘችው ጥቅምና ጉዳት ምንድነው ብለን ጥያቄ 
ያቀረብን ሲሆን ድርጅቱም በልማቱ ምክንያት ቤቶች 
ስለፈረሱ ከእነሱ ይገኝ የነበረው የኪራይ ገቢ በወር 
ብር 1,118,331.70  በዓመት 14,199,980.70። 
በመጀመሪው ዙር እንዲሁም በወር ብር 33,348.32 
በዓመት 400,131,84 በሁለተኛው ዙር በአጠቃላይ 
14,600,112.15 ብር የዓመት ገቢ ያጣች ሲሆን 
በተረከብናቸው ቦታዎች ላይ ቢሠራና የከተማ አስተዳደር 
የሚያሠራውን B+G+4 ጨምሮ ተሠርቶ ሲያልቅ 
የሚገኘው ኪራይ ጋር ሲነጻጸር ግን  ከጉዳቱ ጥቅሙ 
የሚመዝን መሆኑን ገልጸውልናል፡፡ በተጨማሪም 

ድርጅቱ ይህ የኮሪደር ልማት ለቤተክርስቲያን ጥቅም 
የመጣ እስከሚመስል ድርስ ያምናል፡፡ ምክንቱም 
በድርጅቱ እቅድ መሠረት በልዩ ልዩ ሥፍራዎች ላይ 
የሚገኙ የቤተክርስቲያኒቱን ቦታዎች በአንድ ቦታ 
ላይ ሰብስቦ ለመስራት የሚቻልበትን ንድፍ እየነደፈ 
ባለበት ወቅት በዚህ መልኩ መጥቶ ተበታትነው የነበሩ 
ቦታዎች ግንባታ ለመሥራ በሚያመች መልኩ አንድ 
ቦታ ተሰብስበው መሠጠታቸው ትልቅ ጥቅም መሆኑን 
ተገልጿል፡፡

በሌላ በኩል በኮሪደር ልማቱ ምክንያት የምእመናኑ 
አድራሻ ለውጥ ማድረጋቸውን ተከትሎ ምዕመናኑን 
ታሳቢ አድርገው የተሠሩ አብተክርስቲያናት የተገልጋይ 
እጥረት  እያጋጠመ መሆኑን እየገለጹ ይገኛሉ፡፡ 
ለአብነት ያህል የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ያናገራቸው 
የጊቢ ገብርኤል ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤት 
አመራር በካሳንችስ አካባቢ ይኖሩ የነበሩ ምዕመናን 
በመልሶ ማልማቱ ምክንያት አድራሻ ስለለወጡ 
ሕፃናትና ማዕከላውያን የሰንበት ትህርት ቤት አባላት 
ቁጥር ማሽቆልቆሉን ተናግረዋል፡፡

ይህ በእንዲህ እንዳለ የኮሪደር ልማቱ ዘርፈ ብዙ 
ጥቅሞችን የያዘና በመልሶ ማልማቱ ምክንያት እንደችግር 
ያየናቸው ጉዳዮች በቅርቡ እልባት እንደሚያገኙ የጸና 
እምነት አለን፡፡

ማጠቃለያ 

በአጠቃላይ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን መንገድ በአንድ 
መልኩ ብቻ የምታይ ሳይሆን በኅሊና፣ በአእምሮ እና 
በእግር የምንሄዳቸውን ሁሉ በማካተት ለእያናንዳንዳቸው 
መንገድ እንደሚያስፈልጋቸው ታምናለች። 

ስለሆነ የኮሊደር ልማት ቤተክርስቲያን  አጥብቃ 
የምትፈልገው መንገድ አልባ ትውልድ  የትም 
እንደማይደርስ ስለምታምን ነው። የመንገዶች 
መሠራት፣የአካል ብቃት ማዘውተሪያ መሠራት 
ትውሉዱ ንቁ  እና ጠንካራ እንዲሆን ያግዘዋል ብላ 
ስለምታምን ቤተክርስቲያን ሀገሪቱ በምታደርገው 
እንቅስቃሴ ሁሉ ራሷን በጠበቀ መልኩ ተባባሪ ናት። 
በርግጥ ይህ ሁኔታ ሲሆን አገልጋዮቿን የምትደጉባቸው 
የገቢ ምንጭ የሚሆኗት ሁሉ ሊነኩባት ይችል ይሆናል። 
ነገር ግን ህልውንዋን እስካልተገዳደረ ድርስ የዜጎቿን 
መልማት ትደግፋለች፡፡  

“ይህችም መልእክት በእናንተ ዘንድ ከተነበበች በኋላ፥ 
በሎዶቅያ ሰዎች ማኅበር ደግሞ እንድትነበብ አድርጉ፤ 
ከሎዶቅያም የምትገኘውን መልእክት እናንተ ደግሞ 

አንብቡ።”  

ቆላስይስ 4፥16
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ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ በ1997 ዓ.ም  በተደረገ 
ሢመተ ጳጳሳት ከሌሎች 16 ብፁዓን ኤጲስቆጶሳት  
ጋር ተሹመው በደቡብ ትግራይ ማይጨው፣ በደቡብ 
ምሥራቅና በአዲግራት አህጉረ ስብከት በሊቀ ጳጳስነት፣ 
እንዲሁም ከ2006-2009 ዓ.ም. በጠቅላይ ቤተ 
ክህነት በዋና ሥራ አስኪያጅነት በትጋት፣ በጥንካሬ፣ 
በታማኝነትና በፍጹም ቅንነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን 
ያገለገሉና አሁን በማገልገል ላይ ያሉ አባት ናቸው። 

ብፁዕነታቸው በአህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስስነትም ሆነ 
በጠቅላይ ቤተ ክህነት ሥራ ዋና ሥራ አስኪያጅነት 
ዘመናቸው ለቅድስት ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ተልዕኮ 
መሳካት፣ ልዕልናና ዕድገት በሚያረጋግጥ አግባብ 
የሠሯቸውን ሥራዎች እጅጉን የሚደነቁ ናቸው።

ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ ከላይ በተጠቀሱት አህጉረ 
ስብከት በስብከተ ወንጌል መስፋፋት፣ በልማት፣ 
በአብያተ ክርስቲያናት ግንባታ፣ በዘመናዊ ትምህርት 
ቤቶች፥ በገቢ ማስገኛ ተቋማትና በሀገረ ስብከት 
ጽሕፈት ቤት ግንባታ፣ ያከናወኑ ስሆን፤ በአቅም 
ማጎልበቻ ሥልጠናዎች ተተኪ ደቀ መዛሙርትን 
በማፍራት ወዘተ... ያከናወኗቸው ተግባራት በእጅጉ 
የሚያስመሰግኑና ውጤታማ እንደሆኑ ይታወቃል። 

በጠቅላይ ቤተ ክህነት የሥራ አስኪያጅነት ዘመናቸውም 
የቤተ ክርስቲያን ሕጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች 
ተከብረው ሥራዎች እንዲሠሩ፣ የሠራተኛው የመፈጸም 
አቅም እንዲጎለብት የሚያደርጉ ልዩ ልዩ ሥልጠናዎች 
እንዲሰጡና የሠራተኛው የገቢ አቅም እንዲያድግ 
በማድረግ፤ ይህንንም ለመፈጸም እንዲቻል በቤቶችና 
ሕንጻዎች አስተዳደርና ልማት ድርጅት የኪራይ ተመን 
በተጠና መልኩ ጭማሪ እንዲደረግበት በማድረግ 
የቤተክርስቲያን የገቢ አቅም ሁለት እጥፍ እንዲያድግ 
ማድረጋቸው፣ ለቤተክርስቲያን የገቢ አቅም እንዲያድግ 
ለማድረግ የሚያስችል የሁለት ዘመናዊ ሕንጻዎች 
ግንባታ እንዲከናወን ማድረጋቸው፣ የጠቅላይ ቤተ 
ክህነት ዘመናዊ አዳራሽ የሕንጻ ግንባታ ሥራ የግንባታ 
ፈቃድ እንዲወጣለት ማድረጋቸው ጥቂቶቹ ናቸው። 

በሌላ በኩል በሀገራችን የተከሠተውን የለውጥ 
ሥርዓት ተከትሎ ብፁዕ አቡነ መርቆሬዎስ የኢትዮጵያ 
ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን 6ኛ ፓትርያርክ 
በክቡር ዶ/ር ዐቢይ አሕመድ አማካኝነት ወደ ሀገራቸው 
በገቡበት ጊዜ የአቀባበሉ ሥርዓቱ ያማረና የተዋጣለት 
ሆኖ ይፈጸም ዘንድ ኃላፊነት ወስደው በመሥራት 
በአጭር ጊዜ ውስጥ እጅግ የተዋጣለት የአቀባበል 
ሥርዓትን በማከናወን፣ ከውጪ ለመጡ ብፁዓን አባቶች 
በፍትሐዊነት ማረፊያ ቤት እንዲያገኙ፣ የሚሠሩበት 
አህጉረ ስብከት እንዲሰጣቸው፣ በአጠቃላይ ውሕደቱ 

(አንድነቱ) የሠመረና የተሳካ መሆን እንዲችል እጅግ 
አስቸጋሪ ሁኔታዎችን በማለፍ በስኬት ያከናወኑ፣ 
መሪነትን ከትሕትናና ከብልሀት ጋር አስተሳስረው 
የያዙ አባት መሆናቸውን ያረጋገጡ ድንቅ የሥራ መሪ 
ናቸው። 

ብፁዕነታቸው በጠቅላይ ሥራ አስኪያጅነት ዘመናቸው 
የግለሰብና የተቋም መብትና ግዴታዎችን በሚገባ 
የሚያከብሩ፣ ሕገ ቤተ ክርስቲያን፣ ቃለ ዓዋዲና 
ሌሎች ሕጎችና ደግቦችን አክብረው የሚያስከብሩ፣ 
የቤተ ክርስቲያን ገቢ ትርጉም ባለው መልኩ ከፍተኛ 
እድገት እንዲያስመዘግብ ያደረጉ፣ ሥራዎቻቸውን 
ሁሉ በእውቀት፣ በአባትነት መንፈስና በተቋማዊ 
ተቆርቋሪነት የሚመሩ፣ ሠራተኛውን ከሥራ መሪው 
ጋር ተግባብተውና ተመካክረው የሚመሩ እጅግ 
የተዋጣላቸው የሥራ መሪ ናቸው። 

ይህም በመሆኑ በሥራ ዘመናቸው ስኬታማ መሆናቸውን 
የተመለከተው መላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ 
ቤተ ክርስቲያን ሠራተኛም ብፁዕነታቸው ለቀጣይ 
ሦስት ዓመት ቤተ ክርስቲያንን እንዲመሩ በአንድ 
ድምፅ በጽሑፍ ቅዱስ ሲኖዶሱን ጠይቋል። በዚህ ረገድ 
ተጨማሪ ሦስት ዓመታትን እንዲመራ የተጠየቀለት 
አንድም ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅ አለመኖሩና ብፁዕ 
አቡነ ዲዮስቆሮስ የመጀመሪያው ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅ 
በመሆን በታሪክ ተመዝግቧል። 

በሌላ በኩል ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ ያስመዘገቧቸውን 
አስደናቂ የሥራ ውጤቶችን የተገነዘበው የቅዱስ ሲኖዶስ 
ምልዓተ ጉባኤም ብፁዕነታቸው በድጋሚ ተመርጠው 
ጠቅላይ ቤተ ክህነቱን እንዲመሩ ከፍተኛ ፍላጎቱን 
በማሳየት ለሥራዎቻቸው ሁሉ ዕወቅና ከሰጠ በኋላ 
በወቅቱ ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጋር መጠነኛ ልዩነት ስለነበረ 
ይህ ሁኔታ ሳይስተካከል እንዲቀጥሉ ማድረጉ አስፈላጊ 
አለመሆኑን በማመን ላከናወኑት ውጤታማ የሥራ 
አፈጻጸም አይከንና መስቀል በመሸለም አሰናብቷቸዋል። 
ይህም በቅዱስ ሲኖዶስ ደረጃ ለሥራው ዕወቅናና 
ሽልማት ተሰጥቶት የተሰናበተ ብቸኛው ሥራ አስኪያጅ 
ሆነው በታሪክ ሲታወሱ እንዲኖሩ አድርጓቸዋል። 

በአጠቃላይ ብፁዕነታቸው በተለይም በሥራ 
አስኪያጅነት ዘመናቸው ያላቸውን ከፍተኛ የአመራር 
ብቃት በመጠቀም ለቤተ ክርስቲያን ዕድገትና ልዕልና 
ለስብከተ ወንጌል መስፋፋት፣ ለማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ 
ዕድገት ያበረከቱት አስተዋፅኦና ያስመዘገቡት ተቋማዊ 
ዕድገት ከፍተኛ ዕውቅና እንዲያገኙ አስችሏቸዋል። 
በተለይም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ 
ቤተ ክርስቲያናችን ለሁለት ተከፍላ የነበረበት የታሪክ 
ምዕራፍ በእርቅና በስምምነት እንዲዘጋ ላደረጉት 
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ከፍተኛ አስተዋጽኦ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ እውቅና 
እንዲሰጣቸው በማድረግ ወንጌለ ዘወርቅና ካባ ከነክብርት 
ባለቤታቸው እንዲሸለሙ በማድረግ ቤተ ክርስቲያን 
ውለታዋን የማትረሳና ለውለታዋ ዕውቅና የምትሰጥ 
ተቋም መሆኗን አሳይተዋል። 

የብፁዕነታቸው ድኅረ ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅነት፤ 

ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ የጠቅላይ ሥራ አስኪያጅነት 
የሥራ ጊዜያቸው እንደ ተጠናቀቀ ወደ ሀገረ ስብከታቸው 
በመጓዝ በሀገረ ስብከታቸው በሥራ ላይ እንዳሉ የቋሚ 
ሲኖዶስ አባል በመሆን ለአገልግሎት ወደ አዲስ አበባ 
መጡ። በአዲስ አበባ የቋሚ ሲኖዶስ ተረኛ አባል 
በመሆን ሥራቸውን በማከናወን ላይ እንዳሉም የሰሜኑ 
የሀገራችን ክፍል ጦርነት በመቀስቀሱ ምክንያት በአዲስ 
አበባ ለመቆየት ተገደዱ። በአዲስ አበባም ሆነው በጸሎትና 
በምህላ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረትን እንዲያመጣ 
ከመጸለይ ጋር በጦርቱ ጉዳት ለደረሰባቸው፣ ካህናት፣ 
ምእመናንና አብያተ ክርስቲያናት ርዳታ በማሰባሰብ 
ያለ ምንም ልዩነት ለተጎጂዎች ርዳታ እንዲደርስ 
በማድረግም አባታዊ ኃላፊነታቸውን ተወጥተዋል። 

በሌላ በኩል ቅዱስ ሲኖዶስ በበላይ ሊቀ ጳጳስነት 
እንዲመሩት የሰጣቸውን የቅርስ ጥበቃ፣ ቤተ መጻሕፍት 
ወመዘክር መምሪያን በሰው ኃይልና በቁሳቁስ ተደራጅቶ 
እንዲሠራ ለማድረግ ካደረጉት ከፍተኛ አስተዋጽኦ 
በተጨማሪ የቤተ ክርስቲያን አእምሯዊ ንብረቶች 
እንዲጠበቁና በአእምሯዊ መብትነት እንዲመዘገቡ 
ለማድረግ የሚያስችል ጠንካራ ኮሚቴ በመሠየምና 
ኮሚቴውን በአግባቡ በመመራት የቤተ ክርስቲያን 
ቅዱሳት መጻሕፍትና ንዋያተ ቅድሳት በአእምሯዊ 
ንብረት እንዲመዘገቡ በማድረግ ያላቸውን የአመራር 
ብቃትና ተቋማዊ ተቆርቋሪነት በተግባር አሳይተዋል። 

በሌላ በኩልም የማኅበራት ምዝገባ ቁጥጥርና ክትትል 
መምሪያ እንዲቋቋም ለማድረግ ቅዱስ ሲኖዶስ 
የሰጣቸውን ኃላፊነት ለመወጣት ባደረጉት ጥረት፣ 
በሕግ ዘርፍ ከፍተኛ የትምህርት ዝግጅትና ልምድ 
ያላቸውን ምሁራን በኮሚቴነት በማቋቋም መምሪያው 
የሚመራበትንና ማኅበራት ተመዝግበው ዕውቅና 
የሚያገኙበትን ደንብ እንዲዘጋጅና በቅዱስ ሲኖዶስ 
እንዲጸድቅ በማድረግ፣ ሕግና ሕጋዊ አሠራርን 
ተከትለው የሚያገለግሉ ማኅበራት ተመዝግበው ዕውቅና 
እንዲያገኙ በማድረግ ከፍተኛ ሥራን የሠሩ ሲሆን፤ 
ከተሰጣቸው ሕጋዊ ዕውቅና በተቃራኒው የሚንቀሳቀሱ 
ማኅበራትንም በሕግ አግባብ የሚጠየቁበትን አሠራር 
በመዘርጋት ከፍተኛ ሥራ እየሠሩ የሚገኙ አባት 
ናቸው። 

ግለሰባዊ ስብእናቸውን በተመለከተ፤

የብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ ግለሰባዊ ስብዕና በተሠማሩበት 
የሥራ መስክ የሚያስመዘግቡት ውጤት ነጸብራቅ 
ነው። ብፁዕነታቸው ከዘርና ዘረኝነት ጋር የተያያዘ 
ማንነት የሌላቸው፣ ሁሉንም በአባትነት መንፈስ 
የሚያዩ፣ ለተቸገረ ደራሽ፣ ለተራበ አጉራሽ ወዘተ. 
እየተባለ ስለ መልካም ሰው የሚገለጸው የተለመደ 
አባባል የማይገልጻቸው፣ ለደግነትና ለርኅርኄያቸው 
መግለጫ ቃላት የማይገኝላቸው፣ ፍጹም ደግ አባት 
መሆናቸውን የሚቀርቧቸውና የቡራኬያቸው ተቋዳሾች 
የሆኑ ሁሉ የሚመሰክሩላቸው ቢሆንም፤ በተግባር 
ለበታች ሠራተኞች ኑሮ የሚጨነቁ፣ ሠራተኞች 
ዕድገት እንዲያገኙና ቤተ ክርስቲያንን እንዲያገለግሉ 
የሚያበቁ፣ ሕጋዊ አሠራርን ብቻ ተከትለው የሚሠሩ፣ 
ለቤተ ክርስቲያን ሕልውናና ልዕልና አቅማቸውን 
በማሟጠጥ የሚሠሩ፣ በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ 
የማይደራደሩ፣ አባቶችን የሚያከብሩና የሚያስከብሩ 
ሁሌም ከኅሊናቸው ጋር የሚኖሩ ለእኔ ሳይሆን ለቤተ 
ክርስቲያን ይደረግ በማለት ቅድሚያ የሚሰጡ፣ ካላቸው 
የሚያካፍሉ፣ ፍቅርና ስምምነትን የሚሰብኩ፣ የተጣላን 
የሚያስታርቁ ለአገልግሎት የተጉ ደገኛ አባት ናቸው። 

ብፁዕነታቸው ቤተ ክርስቲያን ከባለ ድርሻ አካላት ጋር 
ተስማምታና ተባብራ በመሥራት ጥቅሟን በአግባቡ 
ማስጠበቅ እንዳለባት የሚያምኑ በመሆናቸው፣ 
በሥራዎቻቸው ሁሉ ቅድሚያ ለቤተ ክርስቲያን 
ተቋማዊ ሕልውና የሚሰጡ ትጉህ አባት ናቸው። 
ይህም በመሆኑ በግንቦት 2017 ዓ.ም. የርክበ ካህናት 
ጉባኤውን ያደረገው የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ 
ከፍ ሲል በመጠኑ የገለጽናቸውን የብፁዕነታቸውን 
ዋና ዋና የስብእናና የሥራ መገለጫዎችን መሠረት 
በማድረግ በሙሉ ድምፅ ሊባል በሚችል ደረጃ ምልዓተ 
ጉባኤው ለሚቀጥሉት ሦስት ዓመታት የቅዱስ ሲኖዶስ 
ዋና ጸሐፊ በማድረግ መርጧቸዋል። ይህም ከፍ ሲል 
በመጠኑ የገለጽናቸው የብፁዕነታቸውን ማንነት ሀቅ 
መሆኑን ያረጋገጠ ታሪካዊ ክንውን ነው። 

ቀጣይ የሥራ ዘመናቸውን በተመለከተ፤ 

በግንቦት 2017 ዓ.ም የርክበ ካህናት ጉባኤውን 
ያደረገው የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ብፁዕ አቡነ 
ዲዮስቆሮስን የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ አድርጎ 
ሲመርጥ ከብፁዕነታቸው በርካታ ውጤታማ ሥራዎችን 
መጠበቁ እሙን ነው። በተለይም የቤተ ክርስቲያን 
ሕጎች እንዲከበሩ፣ ኅልውናዋ የበለጠ እንዲጠበቅ፣ 
የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔዎች እንዲተገበሩ፣ ዘመኑን 
በመዋጀት ቤተ ክርስቲያንን እንዲያስከብሩ፣ በአጠቃላይ 
የቤተ ክርስቲያንን ሁለንተናዊ ጥቅሞች ተቋማዊ በሆነ 
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መልኩ እንደሚያስከብሩ በማመን አደራን ጨምሮ 
ሾሟቸዋል። ስለሆነም በቀጣዩ የሥራ ጊዜያቸው፦ 

1. የቤተ ክርስቲያን ልዕልና እንዲከበር አቅማቸውን 
አሟጠው እንዲሠሩ፣

2. የቅዱስ ሲኖዶስ ጽሕፈት ቤትን በአግባቡ 
በሰው ኃይልና በቁሳቁስ በማደራጀት የቅዱስ 
ሲኖዶስ ውሳኔዎች በሙሉ ያለምንም መሸራረፍ 
እንዲተገበሩ፣

3. ከብልሹ አሠራርና ከሙስና አንጻር የቤተ 
ክርስቲያንን ተቋም ስም በማጠልሸት የተከናወኑ 
ግብረ ሙስናዊ ተግባራትን ለማረም በቅዱስ 
ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ የተላለፉ ውሳኔዎችን 
በሚገባ እንዲተገበሩ በማድረግ ቤተ ክርስቲያን ወደ 
ቀደመ ልዕልናዋ የምትመለስበትን ሥራ በሚገባ 
እንዲያከናውኑ፣

4. ለቤተ ክርስቲያን እድገትና ልዕልና መከበር የሚረዱ 
ጥናቶችን በተግባር ላይ እንዲውሉ በማድረግ 
መንፈሳዊ ክብሯን የጠበቀች  ቤተክርስቲያንን 
ለቀጣዩ ትውልድ የምትተላለፍበትን ትልም 
በመተግበር ተጨባጭ ለውጥ እንዲያስመዘግቡ፣

5. ቤተ ክርስቲያን ከመንግሥት ጋር በሰላምና በልማት 
ዘርፍ የሚኖራትን ግንኙነት በሚገባ በማስተሳሰርና 
አብሮ በመሥራት የቤተ ክርስቲያን ዘላቂ ጥቅም 
የሚጠበቅበትና በሀገራችን በሚካሄደው የልማት 
ሥራ ግንባር ቀደም ተሳታፊ የምትሆንበትን ስልት 
በመንደፍና በመተግበር እውነትም ቤተ ክርስቲያን 
ሀገር መሆኗን የሚያረጋግጥ ሥራን እንዲሠሩ፣

6. ከብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅ 
ጋር በመናበብና በመተባበር ለቅድስት ቤተ 
ክርስቲያን ዕድገት በጋራ እንዲሠሩ፤ እንዲሁም 
ቤተ ክርስቲያን በሁለንተናዊ ዕድገት እንድትገሰግስ 
የሚያደርግ ሥራን በጋራ በመሥራት አንድነት 
ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ በተግባር እንዲያሳዩ 
ወዘተ. የሚጠበቅባቸው ሲሆን፤ 

ብፁዕነታቸው ከፍ ሲል በመጠኑ የተጠቀሱትንና ሌሎች 
ለሥራቸው መሳካት የሚያስፈልጋቸውን ተግባራት 
በሚገባ በመተግበር የዳበረ የሥራ ልምዳቸውን፣ 
ብልሀታቸውንና ፍጹም ለተቋማቸው ያላቸውን ፍቅር 
በማስተሳሰር ውጤታማ ሥራ እንደሚያከናውኑ 
እምነታችን የጸና መሆኑን በመግለጽ፤ ብፁዕ አቡነ 
ዲዮስቆሮስን በማስመልከት በ2017 ዓ.ም መድብላችን 
ለማስተዋወቅ ያዘጋጀነውን ጽሑፍ ስንቋጭ፥ 

ለብፁዕነታቸው መልካም የሥራ ጊዜን በመመኘትና 
ቡራኬያቸው እንዳይለየን በመጸለይ ነው። 

ከዚህ በመቀጠል ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ 
ዋና ጸሐፊ የደቡብ፣ ምሥራቅ ትግራይና የራያ ስድስቱ 
ወረዳ አህጉረ ስብከት እና የቤ/መ/ወመዘክርና/የማ/ም/
ቁጥጥር መምሪያ ሊቀ ጳጳስ በጠቅላይ ቤተ ክህነት 
ጽርሐ ተዋሕዶ አዳራሽ በተካሄደው የአቀባበል መርሐ 
ግብር ላይ ያስተላለፉት አባታዊ መልዕክት ሙሉ ቃል 
እንደሚከተለው ይነበባል።

“ወዝንቱ ሕጉ ለቤት ዘዲበ ርእሰ ደብር፤ 
በተራራው ራስ ላይ ያለው የቤቱ ሕግና ሥርዓት 

ይህ ነው”

ሕዝ.43፤10

‹‹አይድዖሙ ሥዕለ ዝንቱ ቤት ይዕቀቡ ኵሎ ሥዕሎ 
ወትእዛዞ ወይግበርዎ ወዝንቱ ሕጉ ለቤት ዘዲበ ርእሰ 
ደብር ሥርዓቱንና ሕጉን ይጠብቁና ያደርጉትም ዘንድ 
የዚህን ቤት ክብርና መልክ ንገራቸው›› በሚለው ቃል 
ክብሩ የተገለጠው፣ የአገልግሎታችን መዳረሻ የሆነው 
የቤታችን ሕግና ሥርዓት በርቱዕ እምነት ማንነታችንን 
ቀርጾ፣ ከምግባረ ሃይማኖት ጋር አዋሕዶ ወደ እውነተኛ 
ወደባችን (ወደክርስቶስ) ለመድረስ የሚያበቃ ከውድቀት 
የምንጠበቅበት ሕገ ርትዕ መሆኑ የታመነነው፡፡

ከዓለም ሁሉ ከፍ ብሎ የከበረውና የተቀደሰው 
የእግዚአብሔር ቤት እውነተኛ መልክም የተጨነቁትን 
ማረጋጋት፣ ተሰፋ ላጡ ወገኖች ተሰፋ መሆን፣ በሕዝቡ 
መካከል መተማመንን ማስፈን፣ ፍቅርን፣ አንድነትንና 
ሰላምን ማወጅ ነው፡፡ የዚህን ቤት ትክክለኛ መልክ፣ 
መውጫውንና መግቢያውን፣ ሥርዓቱንና ሕጉን 
ተረድተን በማስተዋል እንድንኖርበትም የቤቱ ባለቤት 
“ቅዱሰ ቅዱሳን” ብሎ ሰይሞታል፡፡ ነገር ግን ‹‹እለ 
አልቦሙ ኀሊና ወልብ የዐቅቡ ግብሮሙ ወሥርቶሙ 
በዘተአዘዙ ናሁ ሌሊት ትዴግኖ ለመዓልት ፣ ወፀሐይ 
ይዴግኖ ለወርኀ በከመ ተአዘዘ። አእምሮ የሌላቸው 
ማሰብ የማይችሉ ግዑዛን ፍጥረታት ከእግዚአብሕር 
በታዘዙት መሰረት ግብራቸውንና ወሰናቸውን 
ይጠብቃሉ ፤ሌሊት ትእዛዙንና ሥራዋን ጠብቃ ቀንን 
ትከተለዋለች። ፀሐይም በታዘዘው መሰረት ጨረቃን 
ይከተለዋል፡፡ እያንዳንዳቸውም በሕግና በሥርዓት 
መኖር ተስኖት ሕግን ሲተላለፍ፣ ሥርዓትን ሲያፍርስ 
ይታያል፡፡ መጽ. ሲኖዶስ አንቀጽ 45 ገጽ 22) 

በእኛም የአገልግሎት ዘመን የዚህ ቤት ሠሪና አስገኝ 
የሆነው አምላከ ምሕረት እግዚአብሔር በሚደንቀው 
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የፍቅሩ ዝምታ ታግሶን ነው እንጂ ዓለሙን ሁሉ 
አቅፎ በሚይዝ ልባቸውና በሰፊ ትክሻቸው ሁሉን 
ተሸክመው፣ ሕይወታቸው የመላእክት ያህልሆኖላቸው 
ለደካሞቹ ሲተጉ በኖሩት፣የቤቱን ሕግና ሥርዓት 
በሚያውቁት አባቶቻችን መንፈሳዊ ተጋድሎ ተጠብቆ 
የኖረውን የቤቱን ጥንታዊ መልክ የሚለወጡ፣ ከምግባረ 
ሃይማኖት የሚያድጡ አንዳንድ ጉደለቶቻችን መታያት 
ከጀመሩ ዋል አደር ብለዋል፡፡

በመሆኑም የቤቱ መልክና ሥርዓት የተዋበ እጅግ ከፍ 
ያለ ስለሆነ እኛን በክብር ከፍ የሚያደርግ መሆኑን 
መረዳት አቅቶን ከዓለም ሕግ፣ ከሥነ ፍጥረት ሥርዓት 
በታች አሳንሰን ካየነው የቤታችንን ውበት በራሳችን 
እናጣዋለን፡፡

የልዩነት፣ የጠብ፣ የጭቅጭቅ ቤትም ካደረግነው በክብር 
ፈንታ ሐሳር፣ በከፍታ ፈንታ ውድቀት በራሳችን ላይ 
እንዳናመጣ የቤቱን ሥርዓትና ሕግ በጋራ ትብብር 
ወደነበረበት መመለስ ግድ ይለናል። ምክንያቱም 
እግዚአብሔር የሠራው፣ አባቶቻችን የደከሙበት

የቤታችን ጥንታዊ መልክ ሰላምና ፍቅር፣ስምምነትና 
አንድነት፣ ቅንነትና አስተዋይነት ጽናትና ደግነት 
ነው:: እንዲህ ያለ መልክና ውበት ባለው ቤት ስንኖር 
ደግሞ የዓለም መልክ ሊታይብን አይገባምና መልካችን 
አምላካዊ፣ አለባበሳችን ሃይማኖታዊ፣ አኗኗራችን 
ሰማያዊ መሆን ይኖርበታል፡፡

ከቤቱ መልክ ወጥተን እርስ በእርሳችን ከተለያየን 
ለማይጠገን ስብራት፣ ለማይታረም ስሕተት የምንዳረግ 
እንሆናለንና አንድም ነገር ሳይጎድልብን በፍጹም ደስታ 
የሚያኖረንን ይህን ቤት በክብር እንጠብቀው፡፡ ወደ 
ፊትም ከአለፈው ታሪካችን እየተማርን፣ በቤቱ ሕግና 
ሥርዓት፣ በጋራ ውይይት ስሕተቶቻችንን እያረምን 
ትውልዱ ከእውነትና ከታሪካዊ መረጃ የራቀ እንዳይሆን 
መሥራት የመሪነት ተግባራችን ነው፡፡

ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን

ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ

ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት

ክቡራንና ክቡራት ልጆቻችን!

“ከሁሉ በተቀደሰው፣ በዙሪያው ካሉት ሀሉ ከፍ ባለው” 
የእግዚአብሔር ቤት እንደየደረጃችን ለአገልግሎት 
ስንጠራ መዐርጉንና ሀብቱን፣ የመከበር ዕሴቱንና 
ዐስቡን ብቻ ሳይሆን የሥልጣኑ ምንጭ፣ የተልእኮው 
ሥምረት፣ የማዕረጉ ድምቀት ለሆነው የእግዚአብሔር 

መንፈስ ቅዱስ ቦታ አሠራር በሚያመች ሕይወት 
ካገለገልን አገልግሎታችን በፍቅር ይጸናል፡፡ የሚማርክ 
መዓዛ ቅድስና ያለው ሕይወት፣ የሚዘከር ማንነት 
ይኖረናል።

በመሆኑም ‹‹ከመንፈስ ቅዱስ ተለይተን እኛ 
ለእግዚአብሔር እንግዶች ነንና››በእርሱ እየተመራን 
በተሠጠን የአገልግሎት ጊዜ እንቅፋቶችን ሁሉ በጋራ 
በማስወገድ ሐዋርያዊ መሠረት ያለውን አንድነታችንንና 
ሰላማችንን በማጽናት፣ በምድር ሆነን በሰማይ ሥርዓት 
እየኖርን ለሀገራችን እድገት፣ ለቤተ ክርስቲያናችን 
መንፈሳዊና ማኅበራዊ አገልግሎት መስፋፋት ከልብ 
መሥራት ይገባናል ። (ቅዱስ አትናቴዎስ)

ሁላችሁም እንደምታስታውሱት እኔና ወንድሜ ብፁዕ 
አቡነ ሳዊሮስ ከአሁን በፊት በዚሁ ቤት አብረን 
አገልግለናል፡፡ ሰውንና እግዚአብሔርን ለማገልገል 
ቅዱስ ሲኖዶስ በሰጠን የሦስቱ ዓመታት የአገልግሎት 
ዘመንም የልባችንን እልፍኝ ሰፋ አድርገን የሚጠበቅብንን 
ለመሥራት፣ የሁሉም ልጆቻችን አባቶች ሆነን ሁሉንም 
በእኩልነት ለማገልገል እንሠራለን ብለን እናምናለን፡፡

ለቤቱ ክብር በሚመጥን በመልካም ምግባር በተጌጠ 
ሕይወት በዚህ መንገድ መሥራትና ማስተዳደር ከቻልን 
ከየት ተነሥተን ወዴት እንደምንሄድ ስለምናውቅ 
የተቀበልነውን አደራ ለመወጣት የቤተ ክርስቲያናችንን 
እውነት ከሕዝባችን ጋር ሆነን ለዓለሙ ሁሉ አሰምተን 
በመናገር ታሪካዊ ክብሯን መጠበቅና ማስጠበቅ 
እንደምንችል ምንም ጥርጥር የለውም፡፡

“ቢቻላችሁ ከሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ” ተብሎ እንደተጻፈው 
የቤተ ክርስቲያናችንን ልዕልና፣ መንፈሳዊ ተልእኳዋንና 
ክብሯን በጠበቀ መልኩ ከመንግሥትና መንግሥታዊ 
ካልሆኑ ተቋማት ጋር በትብብር መሥራት ጉዳት 
ስለሌለው ከሁሉም ጋር መልካም ግንኙት በመፍጠር 
የቀደሙትን ባለውለታዎች ሳንረሳ ለሠሩት ሥራ 
ዕውቅና በመስጠት የተጀመሩ የልማት ሥራዎችን 
በማስፈጸም ሀገራችንንና ቤተ ክርስቲያናችንን ወደ 
ከፍታ የሚያወጣ፣ በዓለም ዙሪያ ለሚገኙት ምእመናንና 
ለሌሎቹም የሚጠቅም ሥራ በመሥራት ለተሻለ 
ውጤት እንበቃለን፡፡

ነገር ግን የማገዝ አቅም የሌለው ሰው ያማል፣ የማረም 
አቅም የሌለው ይሳደባል የመደገፍ አቅም የሌለው ሰው 
ይጠልፋል፡፡ በመጨረሻም ሁሉም አብሮ ይወድቃል፡፡ 
እንደሚሉት ምሁራን አብሮ ላለመውደቅ ከመጠላለፍና 
ከመተማማት ይልቅ መተባበር በመካከላችን 
እንዲኖር ሁላችሁም በጸሎትና በሐሳብ እንድታግዙን 
አበትእግሥት በሆኑት ቅዱስ አባታችን ፊት አደራ 
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እንላለን። (ሮሜ 12፡18)

ያለ ትብብር ምንም ነገር ማድረግ አይቻልም እና የቤቱ 
ጥንታዊ መልክ አንዱ ያንዱ ምልዐት መሆኑን ተረድተን 
‹‹ከወራጁ ከፍ ያለ ማድጋ አይሞላም ዝቅ ያለ ማሰሮ 
ግን ይሞላል›› እንደሚባለው በጎውን ምክር ለመምከር 
ራሳችን ዝቅ በማድረግ ከቅዱስ አባታችን፣ከቅዱስ 
ሲኖዶስ የሚሰጠውን መመሪያ እየተቀበልን በሞቱ 
የዳነውን በደሙ የከበረውን ሕዝበ ክርስቲያን መጠበቅና 
በአግባቡ ማገልገል ይኖርብናል።

የመንፈስ ቅዱስ ልጅነትን ከማግኘት ጀምሮ ከንዑሳን 
መዐርጋት እስከ ዐበይት መዐርጋት የደረስነው አባቶችና 
በውስጥም በውጪም ያላችሁ የመንፈስ ቅዱስ 
ልጆቻችን ራስን ለቤተ ክርስቲያን ቀኖና ማስገዛት፣ 
ከሐዋርያዊ መንበር የሚወስነውን ውሳኔ የሚሰጠውን 
መመሪያ አክብሮ መቀበል ኦርቶዶክሳዊ ሥርዓት እንጂ 
ባርነት አይደለምና እርስ በእርሳችን መነቃቀፉን ትተን 
ሰላማችን በማጽናት አንድ እንሁን። የቤቱ መልክ 
ሰላም፣ፍቅርና አንድነት ነውና ለክፉ ሳይሆን ለበጎ 
እንፈላለግ።

በመጨረሻም ባልተገባ ሥዕለ ሕሊና የሚያየን ዓለም 
በመካከላቸው እንደ ገነት በተተከለች ቤተ ክርስቲያን 
እየኖሩ ‹‹እፎ ኮኑ ለሙስና…እንዴት ለጥፋት ሆኑ›› 
እንዳይለን ክፉኛ ከሚጎዱ የእርሰ በእርስ ልዩነቶች 
የሚጠብቀን የጋራ የሆነ የትኩረት አቅጣጫ እንዲኖረንና 
ነባሩን የቤታችንን መልክ እግዚአብሔር በሰጠን በቤቱ 
ሕግ ማስቀጠል እንድንችል ለሁሉም ውሉደ ቤተ 
ክርስቲያን ጥሪያችንን እናቀርባለን፡፡ (መዝ.73፥18)

አግልግሎታችን ሰማያዊና ምድራዊ መግቦት ስለሆነ 
መጪውን ዘመን ከሩቅ ተመልክተን ላለውና 
ለሚመጣው ትውልድ የሚሆን በጎ ሥራ የምንሠራበት 
በአንድ ልብ ሆነን ለተጠራንበት መንፈሳዊ ተልእኮ 
የምንተጋበት ጊዜ ያድርግልን የቅዱስ አባታችን ቡራኬ 
ይድረሰን አሜን።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር 

ግንቦት 25 ቀን 2017 ዓ.ም

አባ ዲዮስቆሮስ
የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ፣

የማኅበራት ማደራጃና
 የራያ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ
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ጽርሐ ምኒልክ ሕንጻጽርሐ ምኒልክ ሕንጻ

ቀደምት የቤተ ክርስቲያናችን አባቶች ለቀጣይዋ ቤተ 
ክርስቲያን ህልውና የሚጨነቁና አርቀው የሚያስቡ 
ስለነበሩ ቤተ ክርስቲያን ለኅብረተሰቡ ለምታበረክተው 
መንፈሳዊና ማኅበራዊ አገልግሎት የገቢ ምንጮች 
የሚሆኑ ታላላቅ ሕንጻዎችን ገንብተው፣ የሰበካ 
አስተዳደር ጉባኤን በመላ ኢትዮጵያ በሚገኙ አብያተ 
ክርስቲያናት አቋቁመው አህጉረ ስብከትን ዘርግተውና 
አገልጋዮች ካህናት መንፈሳዊ ዕውቀታቸውን

የሚያጎለብቱባቸውን የአብነት ትምህርት ቤቶችን፣ 
ኮሌጆችንና የካህናት ማሠልጠኛዎችን አቋቁመው አሁን 
ላሉት አባቶች አስተላልፈው አልፈዋል።

ያለፉት ትውልዶችም እንደዛሬዎቹ ትውልዶች የቤተ 
ክርስቲያንን ሀብትና ንብረት ለራሳቸው የሚወርሱ 
ሳይሆኑ ጥረው ግረው ያፈሩትን የራሳቸውን ሀብትና 
ንብረት ለቤተ ክርስቲያን አውርሰውና አደራ ሰጥተው 
የሚያልፉ ስለነበሩ ቀደምት ደጋጎች ምእመናንና 
በየዘመናቱ የተነሱት የሀገሪቱ መሪዎችም ጭምር 
ለቤተ ክርስቲያናችን ያወረሷቸውን ቤቶችና ቦታዎች 
ያለፉት አባቶች ተረክበው  በጥንቃቄ በመያዝ በገቢ 

ምንጭነታቸው ቤተ ክርስቲያንን ሲጠቅሙበትና 
ሲረዱበት ከቆዩ በኋላ እነዚህ የቤተ ክርስቲያኒቱ ቤቶችና 
ቦታዎች በ1966 ዓ.ም. በደርግ መንግሥት ያለአግባብ 
ተወርሰው ለሃያ ዓመታት ያህል መቆየታቸው የሚዘነጋ 
አይደለም፡፡

ከዚህም የተነሣ የቤተ ክርስቲያናችን የዘወትር ጸሎቷ 
ቅድመ እግዚአብሔር ደርሶ የኢሕአዴግ መንግሥት 
ያለአግባብ ተወርሰውባት የነበሩት ቤቶችዋና ቦታዎቿ፤ 
እንዲሁም እንደ ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩንቨርሲቲና 
ከሣቴ ብርሃን አባ ሰላማ ኮሌጅን የመሳሰሉ የትምህርት 
ተቋሞቿ እንዲመለሱላት በአዋጅ በመፍቀዱ ቤተ 
ክርስቲያናችን የቤቶችና ሕንጻዎች አስመላሽ ቢሮ 
ከፍታ የተወረሱትን ቤቶችና ቦታዎች አብዛኛዎቹን 
በማስመለስ  አገልግሎት ላይ አውላቸዋለች፡፡ 

ቤተ ክርስቲያናችን ካሏት ሕንጻዎች መካከል በዕድሜ 
አንጋፋው ፒያሳ የሚገኘው ጽርሐ ምኒልክ በተለምዶ 
መሐሙድ ሙዚቃ ቤት ተብሎ የሚጠራው ነው፡፡ 
ይህንን ሕንጻ ያሠሩት ሊቀ ሊቃውንት ጌታሁን በኋላ 
አቡነ ሉቃስ ነበሩ፡፡ ያሠሩትም ለበዓታ ለማርያም ገዳም 
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አገልግሎት እንዲሰጥ አስበው ነበር፡፡ 

ይህ በአገልግሎት ዘመኑ ርዝማኔና በተገነባበት 
ዕድሜ፣ በመሀል ከተማ በመገኘቱና በገበያ ማዕከልነቱ 
ታዋቂ የነበረው መሐሙድ ሙዚቃ ቤት (ጽርሐ 
ምኒልክ) ከኮሪደር ልማቱ ጋር በተያያዘ መፍረሱ 
የግድ በሆነበት ጊዜ እንዲፈርስ ቢደረግም ከነበረበት 
ቦታ በጥቂት ሜትሮች ፈቀቅ ብሎ ዘመናዊ የመኪና 
ማቆሚያና ቴራስ ተካቶበት በአስገራሚ የግንባታ ጥበብ 
በፍጥነትና በውበት በከተማ አስተዳደሩ ወጪ ተገንብቶ 

ቤተ ክርስቲያን በዛሬው ዕለት ስትረከበው ጥንታዊው 
ጽርሐ ምኒልክ ሕንጻ አንጋፋነትንና ዐዲስነትን ተላብሶ 
በመሐል ፒያሳ ዳግም የተከሰተው በታሪክ ወዳዱና 
ታሪክን ለትውልድ ለማስተላለፍ በሚተጋው የአዲስ 
አበባ ከተማ አስተዳደር በተለይም ደግሞ በክብርት 
ከንቲባ አዳነች አቤቤ አመራር ሰጪነት በመሆኑ ልባዊ 
ምስጋናችን ይድረሳቸው እንላለን።

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን 
የምታቀርባቸውን ጥያቄዎች ሁሉ በሚገባ ተቀብሎ 
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በማስተናገድ፣ ቤተ ክርስቲያን መብቷ እንዳይጣስ፣ ጥቅሟ እንዳይጓደል፣ 
አገልግሎቷ እንዲስፋፋና እንዲጠናከር የሚያደርጉ አመራሮችን 
በመስጠት በተለይም ከልማት ጋር በተያያዘ የምታቀርባቸው ጥያቄዎች 
ሁሉ በአግባቡ እንዲመለሱ በማድረግ የሚያከናውናቸው ሥራዎች 
ልማትና ቤተ ክርስቲያን፣ መንግሥትና ሕዝበ ክርስቲያኑ ተናበው 
እንዲሠሩ የሚያስችል ስለሆነ በተጠናከረ አግባብ መቀጠል የሚገባው 
ግንኙነት ሆኖ ይታያል።

የከተማ አስተዳደሩ በየደረጃው ለሚገኙ የመንግሥት ተቋማት ቤተ 
ክርስቲያን በመዋቅሯ አማካኝነት በየደረጃው ለሚገኘው የመንግሥት 
መዋቅር የምታነሳቸውን ማንኛውንም ዓይነት ጥያቄዎች በበጎ መልኩ 
በመቀበልና እንዲፈጸሙ በማድረግ በሰላምና በልማት ዘርፎች በጋራ 
የሚሰሩበት ሁኔታ መፈጠሩንም በክፍለ ከተማና በአጥቢያ ደረጃ 
ከሚደርሱን ሪፖርቶች እንገነዘባለን። ይህ ዓይነቱ በትብብርና በጋራ 
የመሥራት ሂደትም የበለጠ ተጠናክሮና ተስፋፍቶ መቀጠል ይገባዋል። 
በጋራ የመሥራቱ ጉዳይ የጋራ ጥቅምን በማስጠበቅ ከተማችንን 
ለማልማትና  ለማሳደግ አስፈላጊ ነውና።

ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የከተማችን 
አስተዳደር በከተማዋ የኮሪደር ልማትን 
በሚያከናውንበት ጊዜ የልማቱን 
ሥራ በተቀላጠፈ መልኩ ለማከናወን 
የሚያስችል ባለሙያዎችንና የጠቅላይ 
ቤተ ክህነት የሥራ ኃላፊዎችን 
ያካተተ የኮሪደር ልማት ዐቢይ 
ኮሚቴ በማቋቋምና ወደ ሥራ 
በማስገባት የኮሪደረር ልማቱ ሥራ 
በቤተ ክርስቲያን በኩል እንቅፋት 
እንዳይገጥመው ማድረግ መቻሏን 
የከተማ አስተዳደሩ የሚያውቀውና 
አድናቆቱን የገለጸላት እንደሆነም 
ይታወቃል።

የከተማ አስተዳደሩም በተለይም የቤተ 
ክርስቲያንን ክብር በማስጠበቅ፣ ቤተ 
ክርስቲያን ከመንፈሳዊ አገልግሎቷ 
ክንውን አንጻርም የሚከለከሉና 
መፍረስ የማይገባቸው የአብያተ 
ክርስቲያናት፣ ቤተልሔሞች፣ የጽርሐ 
መንበረ ፓትርያርክ አጥር፣ የአብያተ 
ክርስቲያናት አጥሮችና ለአብያተ 
ክርስቲያናት የገቢ ማስገኛ በመሆን 
የሚያገለግሉ ሱቆች እንዳይነሡብን፤ 
እንዳይፈርሱብን የሚል ጥያቄ 
ባቀረበች ጊዜ ከአብያተ ክርስቲያናት 
በተቃራኒ የሚገኙ የግልና የመንግሥት 
ተቋማትን በማፍረስ የቤተ ክርስቲያን 
ጥያቄ እንዲመለስ በማድረግ ለቅድስት 
ቤተ ክርስቲያናችን ያለውን ክብር 
በተግባር በማሳየት ያደረገው ትብብር 
የሚደነቅና የሚመሰገን ነው።

በሌላ በኩል የከተማ አስተዳደሩ 
እያንዳንዱን የኮሪደር ልማት ሥራ 
የመራበት ጥበብና በተቋም ደረጃ 
ከቤተ ክርስቲያን ጋር በመመካከር 
ያከናወናቸው ውጤታማ ተግባራት 
መመካከርና መከባበርን መሠረት 
ያደረጉ ውጤቶች በመሆናቸው 
አንጋፋውን ጽርሐ ምኒልክ በዐዲሱ 
ጽርሐ ምኒልክ ሕንጻ መተካት 
አስችሏል።

ጽርሐ ምኒልክ ሕንጻን በማፍረስ 
ዐዲሱን ሕንጻ ለመገንባት በተደረገው 
እንቅስቃሴ የነበረውን አሉባልታና 
የሚዲያ ዘመቻ ታግሶ የከተማ 
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አስተዳደሩ የከፈለው መሥዋዕትነት ሳያንስ  የግንባታውን 
ወጪ በመሸፈን ዳግም ጽርሐ ምኒልክን እንደ ብፁዕ 
አቡነ ሉቃስ ገንብቶ ለቤተ ክርስቲያን በማሰረከብ ቤተ 
ክርስቲያን የኮሪደር ልማቱ ትሩፋት ተቋዳሽ እንድትሆን 
በማድረግ ስሙን በቤተ ክርስቲያን የታሪክ መዝገብ 
አስፍሯል።

ይሁንና የከተማ አስተዳደሩ በተለይም ክብርት ከንቲባችን 
ባደረጉት እጅግ ብልሀትንና ጥበብን የተላበሰ አመራር 

ሁሉንም ተግዳሮቶች አልፈው አንጋፋውን ጽርሐ ምኒልክ 
ሕንጻን ዐዲስና ውብ አድርገው በመገንባት ለትውልድ 
እንዲተላለፍ በማድረጋቸው ቤተ ክርስቲያናችን ልባዊ 
ምስጋናዋን ስታቀርብ ለወደፊትም ተባብረንና ተናበን 
በመሥራት የቤተ ክርስቲያናችን ጥቅሞችና መብቶች 
እንዲሁም የከተማችን እድገት የበለጠ የሚረጋገጥበት 
ሁኔታን እንደምንፈጥር እምነታችን ጽኑዕ ነው።
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Word in action
History records that the Ethiopian Ortho-
dox Tewahedo Church has preserved and 
promoted its heritage and has contributed 
and continues to contribute a lot to the con-
struction of the state, along with its contri-
bution to tourism. In connection with this, it 
is known that the Holy Church has received 
buildings as gifts from the government and 
wealthy individuals, where it improves gen-
erations with morality and spreads the Gos-
pel by using this as a permanent budget to 
fulfill its apostolic mission for centuries. Al-
though this fixed asset was inherited by the 
Derg regime, it is known that the Ministry 
of Finance has been raising funds to replace 
its buildings, and some of its buildings were 
returned to it during the Ehadeg and Pros-
perity eras.

In particular, during the Prosperity Era, 
along with the return of its buildings, title 
Deed of houses without title were made, and 
various holiday celebration sites were given 

ownership title deed, which makes the Pros-
perity Era special.

One of the buildings managed by the Ethi-
opian Orthodox Tewahedo Church is the 
building commonly known as the Mahmud 
Muzeka Bet (Tserha Menelik). Since this 
building is located on the road leading from 
Churchill Street to Adwa Memorial, the 
city administration decided to demolish it 
following the corridor development and to 
rebuild the building at its own expense and 
hand it over to our church as promised. Be-
fore the building was demolished, the former 
General Manager of the Patriarchate and the 
members of the Permanent Holy Synod at 
the time conducted a field visit with the Cor-
ridor Development Subcommittee.

After the city administration demolished the 
building due to the development corridor, 
the foundation stone was placed on April 21, 
2016, in the presence of His Holiness Abune 
Mathias I, Patriarch of Ethiopia, Archbishop 
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of Axum and Echege the See of St. Tekle-
haimanot, and Honorable Mayor Adanech 
Abebe. The city administration completed 
the construction work within a year as prom-
ised earlier. Today, it was officially inaugu-
rated and handed over to our Church.

The city administration, by keeping its word 
and properly constructing the building and 
handing it over to our church, not only ful-
filled its promise, but also demonstrated its 
respect for our church and its commitment 
to work collaboratively. Our Holy Church 
expresses its heartfelt gratitude and will con-
tinue to work together on issues of develop-
ment and peace in the future.    
The church is actively supporting the corri-
dor development and renovating its build-
ings in the city in a smooth manner, and the 
city administration has recognized the work 
it has done with special respect. In connec-
tion with this corridor development, the city 
administration has shown special respect, 
gratitude, and appreciation for the commit-
ment it has shown by providing housing to 
those who rent our church houses, just like 
the government housing development proj-
ects.

In addition to appreciating and thanking the 
church for its development work, the sup-
port it provides by covering the full cost of 
the stage, speakers, and decorations for the 
guests of honor so that the church’s major 
public holidays can be celebrated in a bright 

and beautiful manner shows our Honorable 
Mayor Adanech Abebe’s respect for our 
church. This will greatly contribute to the 
celebration of public holidays in a shining 
and colorful manner by the church and the 
government. Our church expresses its sin-
cere gratitude for the institutional support 
has provided and is providing by the May-
or and expresses its great spiritual pride in 
praying for the success of her works.

In the future, our Holy Church expresses 
its willingness to work collaboratively with 
the city administration in the areas of devel-
opment and peace, and to contribute to the 
common progress and prosperity without 
hesitation. She always prays for the success 
and effectiveness of the development works 
carried out by our city administration, which 
proves its word in practice. Our church ex-
presses its gratitude once again for the new 
building that the city administration built and 
handed over to it today at its own expense. 
Hence, we invite you to read the special edi-
tion of the magazine prepared to commem-
orate the inauguration and handover of the 
newly built building and to find information 
about the church’s development works and 
the Tsirham Menelik building. We wish you 
have a pleasant reading.

Liqe Siyuman Eskindir Gebrekirstos
Ethiopian Orthodox Tewahedo Church
Head of Public Relations Department
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“A city that is set on an hill cannot be hid.” 

Matthew 5:14
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The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church is 
a great church founded by the blood of the Son 
of God; covered with the robe of baptism and 
standing on five pillars of faith; protected by 
the help of the Holy Spirit, enduring through 
fire and storm, and enduring for two thousand 
years on the earth; a great church that the peo-
ple of Africa can rely on for the price it paid to 
protect not only religion but also the honor of 
a country; a historical archive; a world jewel; 
a tourist attraction.

 As we can understand from its history, the 
great contribution it made to the existence of 
the country was considered. Due to that, there 
was a common law that says one third to the 
king, one third to the farmer and one third to 
the clergy. But it did not benefit much. Be-
cause the princes and nobles of that time used 
to cover the service through paid clergies by 
paying twenty or thirty birr a year; the church, 
whose purpose is the cross and whose desti-
nation is heaven, did not say that I have lost 
my right; it lived by teaching its servants to 
consider suffering and bearing the cross as an 
honor. 

Fathers, who received the leadership role of 
the past generations, while looking ahead with 
spiritual insight, carried out development ac-
tivities that provided comprehensive services 
to the community. While Ethiopia was gov-
erned by a royal administrative system, they 
built a building named “Tsirha Menilek” in the 
area called Piazza in Addis Ababa, which has 
become one of the city’s existing symbols. 

Beloved children in the Holy Spirit! 

Although this “Tsirha Menilek” was one of 

the buildings that was demolished due to the 
development of the road corridor in Addis 
Ababa, the city administration kept its prom-
ise and rebuild it with such quality in a short 
period of time at its own expense. We express 
our great joy for being able to take possession 
of our church building today, which was built 
in a very high standard and beauty. We would 
like to thank the Honorable Mayor of Addis 
Ababa City Administration, Adanech Abiebie, 
and her colleagues in the name of our Holy 
Church for their work that will be remembered 
in history. 

Finally, this building, which starts work with a 
blessing will support our Church in its mission 
of evangelization. It also supports the coun-
try’s economy. The hardworking children of 
our church have done their part and are still 
working tirelessly to leave their history. rec-
ognizing that it is a place with a glorious his-
tory, like a city founded on a mountain, and is 
being given appropriate protection; we convey 
our fatherly message in the name of God that 
the relevant stakeholders make the necessary 
efforts so that it can be passed on from gener-
ation to generation. 

May God bless Ethiopia and its people!!

Praise be to God!!! Amen.

Abba Mathias I

Patriarch of Ethiopia, Archbishop of Axum

Echegie of the See of St. Teklehaimanot
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“When it goes well with the righteous, the city rejoiceth”
Proverb. 11:10

Congratulations to all of you who are present 
at this, multifaceted and meaningful building 
inauguration and handover program!

When time for work, a source of wealth, 
knowledge, and energy come together, there is 
a result. Wherever there is sincerity, diligence, 
and determination, there is success in work. 
Development is the result of good intentions. 

In goodness, there is truth, justice, and determi-
nation. King Solomon, who given wisdom and 
understanding by God, linked development, 
which makes a country happy, with righteous-
ness. In the words of the wise Solomon, righ-
teousness is truth and justice. The righteous 
are those who do their work with truth, peace, 
honesty, love, and respect, far from deceit and 
deceit. The righteous are truthful, impartial, 



Message of General Manager

41

and diligent. We are being taught that the de-
velopment of these people benefits a country 
or a city. The wise Solomon said in this same 
chapter “By the blessing of the upright the city 
is exalted, but it is overthrown by the mouth of 
the wicked.” (Proverbs 11:11). The mouth of 
the wicked is a person who lacks virtue, who 
always produces only evil, who is filled with 
gossip and vain judgment. In this, the country 
or the city will perish, not prosper.

This building, which has caused us to gather 
in this situation today, represents all the ideas 
that have arisen from virtue. It is the result of 
truth, justice, partnership, respect, and hones-
ty. The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church 
has a long history of development coopera-
tion and partnership. There are many devel-
opment foundations throughout Ethiopia that 
testify to this and that were developed in the 
past, just like our city. Today, our church has 
clearly shown its development cooperation for 
the works that have been done and are being 
done by the government and the city admin-
istration to transform our city to a better level 
and service provision. The city administration 
has also held discussions and consultations 
with the relevant administrative bodies of our 
church regarding each church property. We 
have been given replacement sites for the ar-
eas that have been developed, for the demol-
ished buildings and other places in a fair and 
honest manner. This building we are in today 
is a testament to this. The building that was 
in this place was built in a way that suits the 
area, completely at the expense of the city ad-
ministration, in a short time and we are about 
to take it over.

On this occasion, we would like to express our 
deepest gratitude to the Mayor of Addis Ababa 
City Administration, Mrs. Adanech Abiebie, 
and all the stakeholders of the city administra-

tion on behalf of our church. May God bless 
you all for your efforts, for you have invested 
your time, energy, and resources in the church 
and have brought forth such fruits of sincerity 
and justice.

Earlier, in our introduction, we said that this 
building has many meanings. Indeed, this 
building has become a symbol of our develop-
ment partnership, a testament to the fairness 
of the administration, and a reminder of the 
status of our future work. A vast development 
work awaits us. We are now at a time when 
our church has fully risen to its potential for 
development. As our Lord and Savior Jesus 
Christ taught us in Matthew 24:18, “Neither 
let him in the field return back to take his 
clothes.” we are now in the field, holding the 
reins and not going back to pick up what we 
left behind. Therefore, this building, which is 
the result of true work, serves as an example 
of timely work. It also serves as the basis for 
the cooperation and support we need.

As it is known, the gospel of Christ, which is 
the teaching of our church, is peace. Peace cre-
ates favorable conditions for our work. There-
fore, as the psalmist David said, “Pray for the 
peace of Jerusalem; they shall prosper that 
love thee. Peace be within thy walls, and pros-
perity within thy places.” (122:6) We firmly 
hold on to our development work, praying for 
our God loving country Ethiopia, may God to 
grant it perfect peace throughout the ages.

Once again, we thank the Honorable Mrs. 
Adanech Abiebie, Mayor of Addis Ababa City 
Administration.

May The Peace of God be with us all!

Abba Sawiros 
General Manager of Patriarchate Head Of-

fice and Archbishop of South-West Shewa and 
Sheger City Dioceses.
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“Prosperity within your palaces”

Psalms 122:7

Among the buildings that generate income in 
our ancient and glorious home, the building 
that our ancestors built and preserved for us 
is the one commonly known as the Mahmud 
Muzeqa Bet (Tserha Menelik).

This building has been rented out for many 
years as a source of income for the church. 
Following the corridor development carried 
out by our city administration, the building 
had to be demolished because a road passes 
through the site. The building was demolished 
and a new building was built at the expense of 
the city administration within a year and hand-
ed over to the church. As promised, the new 
building was built and inaugurated today in 
the presence of His Holiness Abune Mathias 
I, Patriarch of Ethiopia, Archbishop of Axum, 
Echege of the See of St. Teklehaymanot and 
His Excellency Mayor Adanech Abebe.

This building, which had been in use for cen-
turies, was demolished and rebuilt in a very 
modern way in a short time at the expense of 
the city administration. The building that is 
now occupied by the church has been con-
structed to have a parking lot that can accom-
modate many vehicles, which will solve the 
parking issues in the area. In addition, it will 
create an opportunity for those who come to 
the shopping center to get enough parking, and 
it is believed that the integration of the build-
ing into the business will be of a great benefit.

The Holy Church highly appreciates the fact 
that the building that was demolished due to 
development and rebuilt in a modern way was 
rebuilt with great celerity and quality within 
a year, as promised that confirms the city ad-
ministration’s commitment to working with 
the church in the development sector.

On the other hand, the Holy Church expresses 
its deep gratitude for the city administration, 
which, when the church houses in the Piazza 
area and at different distances were demol-
ished due to development, brought our prop-
erties together in one place along with a title 
deed. It also welcomed our tenants who were 
renting our church houses, whose houses were 
demolished due to development, and provided 
them with housing.

Our church always prays for the success of the 
work of our city administration, the Mayor of 
our city, Adanech Abebe,  and we will contin-
ue to work collaboratively with the city ad-
ministration in the areas of development and 
peace in the future.

Glory Be to God

Abba Dioscoros  
General Secretary of the Holy Synod

Archbishop of the Tigray and Raya Dioceses
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Since the Addis Ababa City Administration 
began its efforts to make Addis Ababa new 
and beautiful, the development works it has 
been carrying out have been praised not only 
by its residents who live in the city and wit-
ness its daily changes, but also by those living 
abroad. In other words, it would be a shame 
not to testify that the development work has 
impressed and amazed even those who are not 
familiar with it, and even if we cannot testify, 
the development works themselves have be-
gun to speak out.  Extremely, what can be said 
other than praising it and saying, “It is won-
derful” and proving how much can be done 
when there is a committed leadership, but also 
urging the government to be strong, vigorous, 
and courageous?

The reason we are raising this appreciation 
for our city administration is that a year ago, 
when old houses were being demolished to de-
velop the Piazza and its surroundings, activists 
claiming to be Orthodoxy social media influ-
encers were provoking the people by saying, 
“Church houses have been demolished, the 
church has chosen to be silent, the fathers who 
lead the church are historically responsible,” 
etc., and it was heard that a building common-
ly known as Muhamed Muzak Bet (Tsriha 
Menelik) was being demolished. The wise and 
the ignorant, the politician and the intellectu-
al of this time used the media opportunity to 
attack the church and the government. They 
provoked many by portraying the government 
and the church as destroyers of history. Incor-
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rectly, they deceived a few innocent people 
due to the matter of time. The agitation of the 
time, especially those who were not able to 
cope with development, created an opportuni-
ty for them to stand together and express their 
anti-development stance using the church as a 
reason.

As this situation is taking an unnecessary turn 
and by informing the church of the reality that 
is happening, it was decided that our city ad-
ministration, at the invitation of Honorable 
Mayor Adanech Abebe, and the members of 
the Permanent Holy Synod at the time, lead-
ing by His Grace Abune Abraham, the Gen-
eral Manager, would conduct a field visit to 
inspect the development work and decide on 
the need to demolish the building was men-
tioned above. 

After the Mayor and the members of the Per-
manent Holy Synod at the time conducted a 
field visit, it was decided that the demolition 
of the building would be carried out because 
the main road from Churchill Street runs par-
allel to the building and leads to the Adwa Me-
morial, and if the building is not demolished, 
it will not be possible to build the road. The 
members of the Permanent Holy Synod, who 
realized that the building was indeed an obsta-
cle to the development of the road, informed 
the Mayor that they would submit the request 
to the Permanent Holy Synod for a decision. 
However, they stated that the demolition of 
the building would have an impact on the 
church’s income and that our church did not 
have the budget to build a new building. The 
Mayor promised that the city administration 
would build a modern building with a parking 

lot not far from the building and hand it over 
within a year at its own expense.

The Blessed Fathers who attended the field 
visit also said that they would present the is-
sue to the Permanent Holy Synod and that a 
decision would be made soon, and they part-
ed ways with the Honorable Mayor. In a short 
time, the issue was brought to the attention of 
the Permanent Holy Synod, and after discuss-
ing the reasons for the city administration’s 
decision to demolish the building, thy decid-
ed to demolish the building in accordance 
with its promise.  Following the decision, the 
politician and Orthodoxy activists, who had 
previously launched a campaign with polit-
ical significance following the demolition of 
the Piazza area and Tsriha Menelik building, 
became even more agitated. They continued 
their campaign by portraying the government 
as a destroyer of history and the Synod as a 
seller of history.

Following this decision of the Permanent 
Holy Synod, the opposition began to disman-
tle the building based on the explanation giv-
en by the Public Relations Department of the 
patriarchate. However, the city administration, 
honoring its promise, demolished the building 
and, without delay, on April 21, 2016, His Ho-
liness Abune Mathias I, Patriarch of Ethiopia, 
Archbishop of Axum and See of the St. Tekle-
haimanot, and Honorable Mayor Adanech 
Abebe were present to place the foundation 
stone.

This insatiable group of people who hate de-
velopment and change continued to make 
noise. It doesn’t work, they are being de-
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ceived, it is a lie; they did not stop saying that it is not working. But as the months passed, 
when the construction work started to go up, they said that they were doing it for themselves, 
and they did not believe it. However, the construction work was completed and the church was 
taken over and administered. As well as its closure, behold, the day arrived for the inauguration.

On the other hand, when we look at what ben-
efits the corridor development has brought to 
the church, we see that the city administration 
has created an opportunity for the small prop-
erties that are managed by the Housing and 
Buildings Administration and Development 
Organization and are scattered in different lo-
cations to be brought together in one place, 
have their ownership title deed drawn up, and 
be included in development, which has been 
of a great benefit to the church. 

The legacy of the corridor development is not 
only this, but also the fact that the tenants of 
church houses whose houses were demolished 
due to the corridor development were given 
replacement houses by the city administration, 
similar to the tenants of government houses. 
This opportunity is praiseworthy because the 
government has given such a good idea. How-
ever, if the church were to provide replace-
ment houses to those whose houses were de-

molished, where would they get them from? It 
is highly commendable that the city adminis-
tration has been given a timely response to the 
question.

In conclusion, we express our heartfelt grat-
itude on behalf of our Holy Orthodox Tewa-
hedo Church for the Addis Ababa City Ad-
ministration, especially the Honorable Mayor 
Adanech Abebe, who kept their word by con-
structing the building at the expense of the 
city administration and handing it over to our 
church, and for providing government hous-
ing to the tenants of our church whose houses 
were demolished due to the development. We 
are confident that they will continue to work 
closely with our church in the future in coop-
eration with the development.

His Grace Abune Sawiros, the General Mana-
jor of the Patriarchate, Archbishop of South-
west Shewa and Sheger dioceses, in his first 
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meeting with the Ethiopian Orthodox Tewa-
hedo Church Administrative Council, said, 
“When we say we should work together and 
in harmony with the government, we do not 
mean that we should work as government cad-
res. The government has more than enough 
cadres, even if we want them, they do not 
want us.” The message he conveyed is correct 
because when we can work together and in 
harmony, it will enable us to build other build-
ings like the one we are inaugurating today. 
Our cooperation with the government in the 
areas of peace and development must continue 
to be strengthened. And since the church has a 
lot to lose by not working collaboratively with 
the government, as His Grace our General 
Manajor said, we will continue to strengthen 
the process of working together that we have 
begun, understanding that working together is 

beneficial for us.

Here, the efforts of our church for many years 
to return the building located at Arat Kilo, 
commonly known as the Twins, built by the 
martyr Patriarch His Holiness Abune The-
ophilos, were unsuccessful, but with the good 
will and political decision of His Excellency 
Dr. Abiy Ahmed were returned to the church. 
This confirms the respect that the govern-
ment has for the church and the cooperation 
it has shown in working together. In addition, 
the sacrifices made by His Excellency Prime 
Minister Dr. Abiy Ahmed to unite the divided 
church will not only be remembered in histo-
ry, but also confirm the reality of what he said, 
“The church is the country.” In order to ensure 
that the church is a country, it is necessary to 
work collaboratively with the government in 
areas of development and peace.
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Corridor development, urban Corridor development, urban 
Renewal Vs churchRenewal Vs church

By Megabe Haymanot, Getabalaw Admasu
Head of the Media and Publications Division at 

the Public Relations Department

Ethiopian Orthodox Tewahedo Church, along 
with expanding and strengthening her spiritual 
mission, has made and continues to make her 
expected contribution to nation-building and 
major projects being carried out at the national 
level. Our  church, which is interested in the 
development and progress of the country and 
is concerned about the problems arising from 
social crises, has not only made her expect-
ed contribution to solving problems, but has 
also performed commendable work on many 

national and social issues.

During this time,  our Mother and Holly 
Church has fulfilled her social responsibility 
by being a leading participant in the devel-
opment process and in the corridor as well as 
urban development sectors alongside prayer, 
evangelism, and evangelization.   She will 
continue to strengthen this role in the future.

Currently, our mother land Ethiopia is carry-
ing out corridor and riverside development 
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projects in various regional cities, starting 
from our capital Addis Ababa. the church has 
accepted this development idea positively and 
playing her part as a partner and owner of the 
development by allowing the demolition of 
houses that were previously used as a source 
of income for the purpose of the work.

Although some people seem to be critical of 
the idea and others supportive, the church, 
thinking about the future, takes the lion’s 
share in supporting its development, even de-
molishing every shop that provides her with 
daily income.

Indeed, the development has raised many 
questions among many people. While those 
who were the main initiators of the develop-
ment saw the corridor development in terms 
of enriching the city, others have tried to see it 
in terms of rebuilding or building a new city. 

The church has been using it for centuries, 
recognizing that it is an obligation for a com-
munity to open a transportation route with-
out the country’s leaders becoming leaders, 
without the country being built as a nation. 
The Church believes that roads are necessary 
to help people get to where they want to go 
in a straight and direct path. Not just the way 
we walk, but the way of teaching that guides 
people to understand God’s thoughts is called 
“the way.” For example, it has been teaching 
for centuries, listing the ways of interpreta-
tion, the way of poetry, the way of heaven, the 
way of righteousness, and other types of ways.   
Therefore, telling the church about this corri-
dor development is like telling the story about 
funeral ceremony for the gravedigger. Having 
discussed this as an introduction, we will try 
to clarify it by raising the following topics
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What is Corridor Development?

To understand what corridor development is, 
it is enough to read the comments made by 
various news outlets since the project is be-
gan, without needing a dictionary definition. 
For example, during an interview conducts 
with the Ethiopian News Service, Prime Min-
ister Dr. Abiy Ahmed explained the meaning 
of corridor development, saying, “Corridor 
development means building a city that suits 
Ethiopia. Corridor development is a develop-
ment that is linked to urbanization. In addition 
to building wide roads, corridor development 
is a development that includes sports fields and 
pedestrian paths where children can play foot-
ball.” When the Prime Minister announced the 
completion of the first corridor development 
and launched the second round, he said, “The 
main goal of corridor development is to pre-
pare the people for the future and prepare the 
future for the people. We are not prisoners of 
our problems, but travelers of our vision.” He 
explained that the essence of corridor devel-
opment is not only to repair the asphalt, but 
also to build a mind that accepts the future and 
to build a city for the next generation. There-
fore, we can interpret corridor development 
as creating wide roads, creating gyms where 
young people can exercise, and awakening the 
consciousness of the community.

Although our Holy Church has many implica-
tions regarding the way, we will try to high-
light the following three concepts.

1. Ways in the Heaven

The Great Book of Life that is Bible tells us 
that when man sinned against God and de-

scended from heaven to earth, God closed the 
way to the tree of life with a flaming sword so 
that he could not eat and be renewed, and it is 
explained that man failed to be renewed be-
cause of he lost his way. It is also written that 
in order for man to gain life again, he can find 
spiritual renewal by believing in Jesus Christ, 
the faithful tree of life, and by living the way. 
Since our path was blocked by cherubim so 
that we could not find the tree of life because 
of our sins, God sent his only begotten Son 
and made him the tree of life for us, “If we eat 
again, we will eat from the tree of life” so that 
we can eat from the tree of life a second time. 
If God had not brought to us the tree of life, 
we would have been lifeless because the path 
to life was blocked by a flaming sword. “And 
he drove out the man, and placed at the east 
of the Garden of Eden cherubim and a flam-
ing sword which turned every way to guard 
the way to the tree of life.” It is worth noting 
that Genesis 3:24 is a good example. From 
this we learn that a path to life and peace is 
essential. Anyone who wants to live a simple 
life needs a wide, comfortable, and safe path. 
The church believes that a path to heaven is 
not only necessary for humans, but also for the 
earth, because it teaches that “the path and the 
gateway to the Father, whom is Jesus Christ.”

2. Ways on earth

The Gospel of John, beginning in chapter 
5, verse 1, records that the baptismal font at 
the site of Bethsaida had one font and five 
aisles. “Now there was in Jerusalem by the 
Sheep Gate a pool, which in Hebrew is called 
Bethsaida, and it had five aisles. The Church 
believes that roads are not only a means of 
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getting to heaven, but also a means of get-
ting from one place to another. Although the 
width and narrowness of the road varied, the 
importance of the road is not in question. In 
the passage above, the pool in Jerusalem had 
five aisles, where the people would line up and 
the priests would perform various activities. 
Although this is not the only reason for their 
width, it is clear that the fact that there were 
five aisles for one baptismal font  was a seri-
ous matter. Of course, there were many differ-
ent roads described in the Bible. For example, 
when God freed his people from the oppres-
sive Egyptians, he made a desert road, and led 
them through the Red Sea, and we can see how 
important roads are. The atrocities committed 
in Jerusalem We know that Luke and Cleop-
as, who were desperate to flee, were walking 
the Emmaus road to escape their fear. From 
this we can understand that even if we flee, we 
must take a path to live. Although we cannot 
explain everything that is revealed in the Bible 
in general, it is good to look at the apostolic 
mission of the apostles to conclude this idea. 
The instruction given to the holy apostles after 
they completed their gospel teaching is “Go 
forth and preach the gospel to all creation.” 
So, although it is known that there is no way 
to go out and preach the gospel, the apostles 
chose the path that suited them and fulfilled 
their mission.

3. Ways of intellect

The mind is the path that scholars and intellec-
tuals follow who seek knowledge for the inno-
vating. When the Church classifies her teach-
ings, she names the ways of poetry, the ways 
of interpretation, and other such ideas as paths 

or ways. She often advises for her children to 
follow these paths or ways.

In the Collider development, is the Church 

a beneficiary or a victim?

When there is an activity, there will be some-
one who benefits or harms. With this in mind, 
we planned to ask the housing and building 
management organizations that are directly 
involved in the matter. In the information ex-
change we were able to obtain the following 
information.

Number of houses demolished due to corri-

dor development

In the first round number of living house...61

Number of commercial houses ...78

In the second round number of living house 
...66

Number of commercial houses ...12

Among the demolished houses, the former 
Addis Ababa Diocese and the building com-
monly known as Mahmud Building or Tsirha 
Menelik are included.

The number of houses demolished due to the 
first and second corridor development was 
217 and of  them  only 92 were rented as “A”, 
“B”, and “C” and had house numbers as well 
as have legal documents.

Regarding compensation paid and unpaid

In Arada Sub-City Woreda One and Wore-
da nine, the number of demolished houses 
is 135. The compensation received from the 
demolished houses due to road expansion is 
not for the houses but for the houses that were 
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demolished, and the compensation amount is 
Birr 2,876,394.68. Replacement land has been 
handed over in the first stage, 6000 square me-
ters in Arat Kilo area, Arada Sub-City Wore-
da 9, and 1,686.16 in Piazza area, totaling 
7686.16 square meters.

In Gulele Woreda 1 and 3, out of the 12 de-
molished houses, 3 houses were handed over 
with compensation of Birr 10,050,482.37.

We have informed that the request for com-
pensation and replacement land for the demol-
ished houses has been submitted to the relevant 
body and is being monitored. Then we asked 
what the benefits and harms were happens to 
the church due to the corridor development? 
The organization stated that since the houses 
were demolished due to the development, the 
rental income that we receive from them was 
1,118,331.70 birr per month or 14,199,980.70 
birr per year. In the first round, and  33,348.32 
birr per month or 400,131.84 birr per year, in 
the second round, 14,600,112.15 birr per year. 
However, we explained that the benefits out-
weigh the harms when compared to the rent 
that would be  gain from we built on the land 
that we acquired as replacement and the city 
administration built B+G+4. Furthermore, the 
organization believes that this corridor devel-
opment is comes for the benefit of the church. 
The reason is that, according to the organiza-
tion’s plan, the church sites located in different 
locations are being designed in one place and 
it is a great advantage to have these scattered 
sites gathered in one place in a way that is con-
venient for construction.

On the other hand, due to the corridor de-

velopment, the churches that were built with 
the congregation in mind are experiencing a 
shortage of users. For example, the leadership 
of the Gibi Gabriel Church Sunday School, 
who spoke to Mahare Kidusan TV, said that 
the number of children and middle-aged Sun-
day school members has decreased because 
the congregations living in the Kasanchi area 
have changed their addresses due to the urban 
development.

In the meantime, we firmly believe that the 
corridor development has many benefits and 
that the issues we saw as problems due to the 
urban development will soon be resolved.

Summary

In general, our Holy Church does not see the 
road in one way, but believes that it needs a 
way for each of us, including all those who 
walk with conscience, mind and foot.

Therefore, Collider Development strongly be-
lieves by the Church, because of that a genera-
tion without roads will not get anywhere. The 
Church believes that building roads and build-
ing fitness centers will help the generation to 
be active and strong, and it is a partner in all 
the activities of the country in a self-sufficient 
manner. Of course, in this situation, all the 
sources of income that support  her servants 
may be affected. But as long as its existence is 
not threatened, it supports the development of 
its citizens.

“After this message has been read among 

you, have it read also in the Laodicean com-

munity; read the message from Laodicea.”

 Colossians 4:16


